



ประกาศความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการดูแลสุขภาพ และรักษาพยาบาลของ ศูนย์การแพทยมหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์

ศูนย์การแพทยมหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ศูนย์การแพทย์ฯ”) เคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้รับบริการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาล (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้รับบริการ” หรือ “ผู้ป่วย”) และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผู้รับบริการได้รับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงได้จัดทำประกาศความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้งให้ทราบถึงวัตถุประสงค์และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (อาจเรียกว่า “การประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการ ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายต่าง ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับกับการดำเนินงานของศูนย์การแพทย์ฯ ตลอดจนกฎหมายลำดับรอง พระราชกฤษฎีกา ประกาศ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อปฏิบัติมาตรการ แนวทางการดำเนินการ คำสั่ง และมติที่ออกตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเหล่านั้นที่มีผลผูกพันทางกฎหมายรวมถึงกฎหมายฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมด้วย (รวมเรียกว่า “กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”)

ประกาศความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลของศูนย์การแพทยมหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ฉบับนี้ ใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากผู้รับบริการโดยตรง ผู้มีอำนาจกระทำการแทนผู้รับบริการ และข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากบุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โปรดอ่านและทำความเข้าใจถึงกระบวนการที่มหาวิทยาลัยดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการ

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ศูนย์การแพทย์ฯ จะแจ้งประกาศความเป็นส่วนตัว ฉบับใหม่ผ่านช่องทางให้บริการของโรงพยาบาล และผ่านเว็บไซต์ของศูนย์การแพทย์ฯ ที่ ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้ที่ <https://na.mahidol.ac.th/medicalcenter/pdpa/>

ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร

“ข้อมูลส่วนบุคคล” ในประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาซึ่งทำให้สามารถ ระบุดังบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งอาจรวมถึงชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ ข้อมูลการติดต่อ และ ข้อมูลสุขภาพของผู้รับบริการ เป็นต้น ที่สามารถระบุตัวบุคคลของผู้รับบริการได้โดยชื่อ-นามสกุล ภาพใบหน้า เลขที่ ประจำตัวผู้ป่วย (Hospital Number (HN) หรือเลขที่อ้างอิงอื่นใด โดยข้อมูล ดังกล่าวอาจเก็บได้ในหลายรูปแบบ เช่น ในรูปแบบเอกสารที่เป็นกระดาษ ทั้งที่เก็บอยู่ในเล่มเวชระเบียนและในเอกสารอื่น นอกเวชระเบียน หรือที่เก็บอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ในระบบสารสนเทศของศูนย์การแพทย์ฯ

ทั้งนี้ ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ ซึ่งไม่อยู่ในนิยามของ “ข้อมูลส่วนบุคคล” ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดลถือเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Controller) ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ที่เกี่ยวกับผู้รับบริการ ดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลของศูนย์การแพทย์ฯ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล มีหน้าที่แจ้งให้

ผู้รับบริการทราบถึงวัตถุประสงค์และรายละเอียดในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของศูนย์การแพทย์ มหิดลบำรุงรักษา จังหวัดนครสวรรค์ เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลที่มี การเก็บรวบรวมและระยะเวลาในการเก็บรวบรวมไว้ วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมเพื่อนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ หรือเปิดเผย เหตุผลหรือฐานทางกฎหมายที่ใช้อ้างอิงในการ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษา จังหวัดนครสวรรค์) ประเภทของบุคคลหรือหน่วยงานซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บ รวบรวมอาจจะถูกเปิดเผย และสิทธิของผู้รับบริการในฐานะ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject)

หลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ศูนย์การแพทย์ฯ จะปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) ซึ่งกำหนดให้การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยมหิดล จะต้องสอดคล้องกับหลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

1. เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยชอบด้วยกฎหมาย มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ (Lawfulness, Fairness and Transparency)
2. เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ขอบเขตและวัตถุประสงค์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด และไม่นำไปใช้หรือเปิดเผยนอกเหนือขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลนั้น (Purpose Limitation)
3. เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเพียงพอ เกี่ยวข้อง และเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Data Minimization)
4. เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้องและดำเนินการให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันในกรณี ที่จำเป็น (Accuracy)
5. เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามระยะเวลาเท่าที่จำเป็น (Storage Limitation)
6. เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล ที่เหมาะสม (Integrity and Confidentiality)

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่จะมีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย

1. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลทางทะเบียนของผู้รับบริการ เช่น ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน เลขที่ใบต่างด้าว เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่บัตรประจำตัวหรือเอกสารอ้างอิง เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย (Hospital Number (HN)) เพศ วัน เดือนปีเกิด อายุ สถานที่เกิด อาชีพ ตำแหน่ง/หน้าที่ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา สถานภาพสมรส การศึกษา ชื่อบิดามารดา ชื่อสามี/ภรรยา ภาพถ่าย ลายมือชื่อ เป็นต้น
2. ข้อมูลการติดต่อของผู้รับบริการ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น
3. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลการติดต่อของบุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน เช่น ชื่อ นามสกุล ความสัมพันธ์กับ ผู้รับบริการที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น
4. ข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญต่อคุณภาพและความปลอดภัยในการให้บริการดูแลสุขภาพ เช่น ส่วนสูง น้ำหนัก ประวัติ การแพทย์/อาหาร/สารเคมี/สารที่บ่งชี้ หมู่เลือด เป็นต้น
5. ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิหรือสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล เช่น สิทธิหลักประกันสุขภาพ สิทธิประกันสังคม สวัสดิการของข้าราชการหรือผู้มีสิทธิตามกฎหมาย สวัสดิการสุขภาพของหน่วยงานต้นสังกัด หรือกรมธรรม์ ประกันสุขภาพ/

ประกันชีวิต/ประกันวินาศภัยที่ทำกับบริษัทประกันภัย รวมถึงขอบเขตความคุ้มครองและเงื่อนไข การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

6. ข้อมูลสุขภาพของผู้รับบริการ ซึ่งรวมถึงข้อมูล ข้อเท็จจริง และความเห็น ดังต่อไปนี้ ไม่ว่าจะบันทึกอยู่ในเวชระเบียนหรือไม่ก็ตาม และไม่ว่าจะเป็นข้อมูลในรูปแบบตัวอักษร ตัวเลข กราฟ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และหรือ เสียง หรือรูปแบบอื่นใดก็ตาม

(1) ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะทางสุขภาพ ประวัติความเจ็บป่วย ปัญหาสุขภาพ ความพิการ สาเหตุและปัจจัยเสี่ยง ทางสุขภาพของผู้รับบริการในอดีต ปัจจุบัน หรืออนาคต รวมถึงข้อมูลจากการตอบคำถาม/ให้ข้อมูล/ให้สัมภาษณ์/แสดงความคิดเห็นของผู้รับบริการหรือผู้เกี่ยวข้อง การตอบแบบสอบถาม/แบบประเมิน/แบบทดสอบ การสังเกต การตรวจร่างกาย การตรวจวัดจากอุปกรณ์หรือเครื่องมือแพทย์ การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การตรวจทางรังสีวิทยาและภาพทางการแพทย์ และการตรวจด้วยวิธีการอื่น ๆ

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการให้บริการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลที่ได้ให้แก่ผู้รับบริการ และแผนการ ให้บริการแก่ผู้รับบริการในอนาคต รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการ ให้บริการแก่ผู้รับบริการ และสำเนาเอกสารที่คณะฯ ออกให้แก่ผู้รับบริการ (เช่น ใบรับรองแพทย์)

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับการแสดงเจตนาหรือความประสงค์ของผู้รับบริการเกี่ยวกับการรับหรือไม่รับบริการสุขภาพ และการปฏิเสธไม่รับบริการสุขภาพ ทั้งสำหรับบริการสุขภาพที่ผ่านมาแล้วและอาจเกิดขึ้นในอนาคต

(4) ข้อมูลที่เก็บรวบรวมในการบริจาคหรือแสดงความประสงค์บริจาคเลือด อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย หรือสารที่ได้มาจากร่างกาย หรือร่างกายของผู้รับบริการ

(5) ข้อมูลพันธุกรรมหรือข้อมูลการให้บริการเวชศาสตร์จีโนมเกี่ยวกับผู้รับบริการในรูปแบบที่สามารถทำนาย หรืออาจทำนายสุขภาพของผู้นั้นหรือญาติทางสายเลือดของผู้นั้น

(6) ข้อมูลที่ศูนย์การแพทย์ฯ ได้รับจากสถานพยาบาลหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลแก่ผู้รับบริการ เช่น ข้อมูลในแบบสำหรับส่งผู้ป่วยไปรับการตรวจหรือรักษาต่อ หรือข้อมูลจาก ระบบสารสนเทศที่ใช้ในการส่งต่อผู้ป่วย (electronic referral system) เป็นต้น

(7) ข้อมูลอื่น ๆ ของผู้รับบริการที่เกี่ยวข้องและจำเป็นสำหรับการให้บริการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสถานพยาบาลที่เกี่ยวข้อง

7. ข้อมูลชีวภาพ/ข้อมูลชีวมาตร/ข้อมูลชีวมิติ (biometric data) ที่เกิดจากการใช้เทคนิคหรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการนำลักษณะเด่นทางกายภาพหรือทางพฤติกรรมของบุคคลมาใช้ทำให้สามารถยืนยันตัวตนของบุคคลผู้นั้นที่ไม่เหมือนกับบุคคลอื่นได้ เช่น ข้อมูลจำลองลายนิ้วมือ ข้อมูลภาพจำลองใบหน้า ข้อมูลจำลองม่านตา เพื่อการ ตรวจสอบและยืนยันตัวตนในการใช้สิทธิหรือสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล หรือการรับบริการ

8. ข้อมูลเกี่ยวกับแพทย์ พยาบาล นักศึกษา และบุคลากรของคณะฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายหรือว่าจ้างจากคณะฯ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการแก่ผู้รับบริการ

9. ข้อมูลเกี่ยวกับคดีหรือการกระทำความผิด ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาล ในกรณีผู้ป่วยคดีหรือผู้ป่วยที่คณะฯ มีหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมาย

10. ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมการวิจัยและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยนั้น เท่าที่จำเป็นสำหรับการให้บริการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาล และเพื่อประโยชน์และความปลอดภัยของผู้รับบริการ

11. สำเนาเอกสารที่จำเป็นต้องใช้เพื่อการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลแก่ผู้รับบริการ การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล หรือการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาบัตรหรือเอกสารประจำตัวอื่น ๆ สำเนาทะเบียนบ้าน เป็นต้น

12. ข้อมูลทางการเงิน เช่น ข้อมูลประวัติค่าบริการหรือค่าใช้จ่าย ข้อมูลธุรกรรมทางการเงินในการตรวจสอบสิทธิ และการชำระค่าบริการหรือค่าใช้จ่าย ข้อมูลการให้บริการสังคมสงเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับค่าบริการหรือค่าใช้จ่าย ข้อมูล การบริจาค เป็นต้น

13. ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากการเข้าถึงและการทำงานระบบสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ แอปพลิเคชัน และเว็บไซต์ ที่ศูนย์การแพทย์ฯ ให้บริการแก่ผู้รับบริการ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลของศูนย์การแพทย์ฯ รวมถึงข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ตาม กฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ด้วย

14. ข้อมูลเกี่ยวกับการร้องเรียน การร้องทุกข์ การประเมินความพึงพอใจ การแสดงความคิดเห็น หรือการใช้สิทธิของผู้รับบริการ ที่สามารถระบุตัวผู้รับบริการได้

15. ข้อมูลทั่วไป รวมถึงภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว และหรือเสียง ที่เก็บรวบรวมจากการรับบริการหรือปรากฏตัวในพื้นที่ของศูนย์การแพทย์ฯ (เช่น จากกล้องวงจรปิด) และการเข้าร่วมกิจกรรม การประชุม หรือการจัดงาน ซึ่งอาจมีการถ่ายทอดหรือบันทึกภาพและหรือเสียง รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตอบคำถาม/ให้ข้อมูล/ให้สัมภาษณ์/ แสดงความคิดเห็น การตอบแบบสอบถาม/แบบประเมิน/แบบทดสอบ และการสังเกต ในการรับบริการหรือ ปรากฏตัวในพื้นที่ของศูนย์การแพทย์ฯ และการเข้าร่วมกิจกรรม การประชุม หรือการจัดงานดังกล่าว

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน

นอกเหนือจากข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปที่ศูนย์การแพทย์ฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยแล้ว ศูนย์การแพทย์ฯ มีความจำเป็นต้องเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน” หรืออาจเรียกว่า “sensitive personal data” หรือ “special categories of personal data”) ของผู้รับบริการ เช่น ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลพันธุกรรม และข้อมูลชีวภาพ/ข้อมูลชีวมาตร/ข้อมูลชีวมิติ (biometric data) เป็นต้น เพื่อให้การให้บริการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลแก่ผู้รับบริการ ตามมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานของสถานพยาบาล โดยคณะฯ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่รักษาข้อมูลส่วนบุคคล นั้นไว้ด้วยความลับตามกฎหมาย และเพื่อประโยชน์สาธารณะด้านการสาธารณสุข เพื่อการคุ้มครองแรงงาน การ ประกันสังคม หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของผู้มีสิทธิตามกฎหมาย การคุ้มครอง ผู้ประสบภัยจากรถ หรือการคุ้มครองทางสังคม เพื่อการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ หรือสถิติ หรือประโยชน์สาธารณะอื่น หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ทั้งนี้ ศูนย์การแพทย์ฯ มีหน้าที่ดูแลให้การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนที่เกี่ยวข้องกับการ ให้บริการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยศูนย์การแพทย์ฯ จะไม่นำ ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนไปใช้ประโยชน์อื่นนอกเหนือจากที่แจ้งไว้ในประกาศฉบับนี้ และจะมีมาตรการรักษา ความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน โดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ

ในกรณีที่การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนเพื่อวัตถุประสงค์ใด จะต้อง ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ศูนย์การแพทย์ฯ จะแจ้งวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนดังกล่าว และแจ้งถึงผลกระทบที่เป็นไปได้จากการไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว (ถ้ามี) ก่อน หรือในขณะที่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถพิจารณาเหตุผลความจำเป็นและผลกระทบ ประกอบการตัดสินใจให้ความยินยอมได้

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

วัตถุประสงค์	ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล	ฐานทางกฎหมายที่ใช้ (อ้างอิงบทบัญญัติตามมาตราที่เกี่ยวข้องแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562)
<p>1. เพื่อการตรวจสอบและยืนยันตัวตนของผู้รับบริการในการลงทะเบียนและการให้บริการ เพื่อประโยชน์ด้านความปลอดภัยของผู้รับบริการมาตรฐานของสถานพยาบาล และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป - ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลทางทะเบียนของผู้รับบริการ</p> <p>ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน - เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา</p>	<p>กรณีข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทำสัญญานั้น (มาตรา 24 (3)) 2. เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (มาตรา 24 (6)) เช่น กฎหมายว่า ด้วยสถานพยาบาล 3. เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของศูนย์การแพทย์ฯ หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น (มาตรา 24 (5)) <p>กรณีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เป็นการจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับเวชศาสตร์ป้องกัน หรืออาชีวเวชศาสตร์ การประเมินความสามารถในการทำงานของลูกจ้าง การวินิจฉัยโรคทาง การแพทย์ การให้บริการด้านสุขภาพหรือด้านสังคม การรักษาทางการแพทย์ การจัดการด้านสุขภาพ หรือระบบและการให้บริการด้านสังคมสงเคราะห์ (มาตรา 26 (5) (ก)) 2. เป็นการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพหรือผู้มีหน้าที่ รักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไว้เป็นความลับตามกฎหมาย (มาตรา 26 (5) (ก)) <p>หมายเหตุ : กรณีที่เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง เช่น ฐานข้อมูลทะเบียนกลางของกรมการปกครอง ถือเป็น การเก็บรวบรวมข้อมูล ส่วนบุคคลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอม ตามมาตรา 25 วรรคหนึ่ง (2)</p>

วัตถุประสงค์	ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล	ฐานทางกฎหมายที่ใช้ (อ้างอิงบทบัญญัติตามมาตราที่เกี่ยวข้องแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562)
<p>2. เพื่อการติดต่อสื่อสาร ประสานงาน และแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการ หรือ สอบถาม/ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมที่จำเป็นต่อการให้บริการ</p>	<p>ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป</p> <ul style="list-style-type: none"> - ข้อมูลการติดต่อของผู้รับบริการ - ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลการติดต่อของบุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน 	<p>กรณีข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อใช้ใน การดำเนินการตามคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทำสัญญานั้น (มาตรา 24 (3)) 2. เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของคณะฯ หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น (มาตรา 24 (5)) 3. เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล (มาตรา 24 (2)) [เฉพาะ กรณีที่จำเป็น] <p>หมายเหตุ : กรณีที่เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง เช่น ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลการติดต่อของบุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉินที่เก็บ รวบรวมจากผู้รับบริการหรือผู้มีอำนาจกระทำการแทน หรือผู้อื่นที่ให้ข้อมูลในการรับบริการของ ผู้รับบริการ ถือเป็น การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอม ตาม มาตรา 25 วรรคหนึ่ง (2)</p>
<p>3. เพื่อการตรวจสอบและยืนยันสิทธิหรือสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล</p>	<p>ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป</p> <ul style="list-style-type: none"> - ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิหรือสวัสดิการเกี่ยวกับ การรักษาพยาบาล - สำเนาเอกสารที่จำเป็นต้องใช้เพื่อการ ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการ เบิกจ่ายค่า รักษาพยาบาล หรือการ ดำเนินการอื่นที่ เกี่ยวข้อง <p>ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ข้อมูลเกี่ยวกับขอบเขตความคุ้มครองและ เงื่อนไขการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่เกี่ยวข้อง ที่อาจปรากฏข้อมูลสุขภาพของ ผู้รับบริการที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น การ กำหนดว่าขอบเขตความคุ้มครองและ เงื่อนไขการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลครอบคลุมเฉพาะการรักษาพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับโรค ก. เท่านั้น - ข้อมูลชีวภาพ/ข้อมูลชีวมาตร/ข้อมูลชีวมิติ (biometric data) เช่น ข้อมูลจำลอง ลายนิ้วมือ 	<p>กรณีข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อใช้ใน การดำเนินการตามคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทำสัญญานั้น (มาตรา 24 (3)) 2. เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของคณะฯ (มาตรา 24 (6)) เช่น กฎหมายว่าด้วยหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม กฎหมายว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับการ รักษาพยาบาลของข้าราชการและผู้มีสิทธิตามกฎหมายหรือกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง ผู้ประสบภัยจากรถ 3. เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของคณะฯ หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น (มาตรา 24 (5)) <p>กรณีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เป็นการจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับเวชศาสตร์ป้องกัน หรืออาชีวเวชศาสตร์ การประเมินความสามารถในการทำงานของลูกจ้าง การวินิจฉัยโรคทาง การแพทย์ การให้บริการด้านสุขภาพหรือด้านสังคม การรักษาทางการแพทย์ การจัดการด้าน สุขภาพ หรือระบบและการให้บริการด้านสังคมสงเคราะห์ (มาตรา 26 (5) (ก)) 2. เป็นการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพหรือผู้มี

วัตถุประสงค์	ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล	ฐานทางกฎหมายที่ใช้ (อ้างอิงบทบัญญัติตามมาตราที่เกี่ยวข้องแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562)
3. เพื่อการตรวจสอบและยืนยันสิทธิหรือสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ต่อ)		<p>หน้าที่ รักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไว้เป็นความลับตามกฎหมาย (มาตรา 26 (5) (ก))</p> <p>3. เป็นการจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการคุ้มครอง แรงงาน การประกันสังคม หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของ ผู้มีสิทธิตามกฎหมาย หรือการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (มาตรา 26 (5) (ค))</p> <p>หมายเหตุ :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. กรณีที่เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยตรง เช่น จากหน่วยงานด้านสิทธิหรือสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล จากสถานพยาบาล หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลแก่ผู้รับบริการ หรือ จากบริษัทประกันภัย ถือเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอม ตามมาตรา 25 วรรคหนึ่ง (2) 2. ในการตรวจสอบและยืนยันสิทธิหรือสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล คณะฯ อาจมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลชีวภาพ/ข้อมูลชีวมาตร/ข้อมูลชีวมิติ (biometric data) ที่อาจเกี่ยวข้องกับการดำเนินการด้านสิทธิหรือสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลด้วย เช่น การตรวจสอบและยืนยันตัวตนของผู้รับบริการโดยใช้ข้อมูลจำลอง ลายนิ้วมือ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่หน่วยงานด้านสิทธิหรือสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลกำหนด โดยคณะฯ จะไม่นำข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพื่อเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม หรือกระทำการอันเป็นการละเมิดหรือกระทบต่อสิทธิของผู้รับบริการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
4. เพื่อให้บริการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลแก่ผู้รับบริการ ซึ่งรวมถึงการให้บริการในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาล และฟื้นฟูสุขภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพมาตรฐานสถานพยาบาล และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	<p>ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป</p> <ul style="list-style-type: none"> - ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลทางทะเบียนของ ผู้รับบริการ - ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลการติดต่อของ บุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน - ข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญต่อคุณภาพและความปลอดภัยในการให้บริการดูแลสุขภาพ เช่น ส่วนสูง น้ำหนัก ประวัติการ แพ้ยา/อาหาร/สารเคมี/สารที่บ่งชี้ ภูมิ เลือด เป็นต้น - ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากการเข้าถึงและ การใช้งานระบบสารสนเทศระบบ 	<p>กรณีข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล (มาตรา 24 (2)) [เฉพาะ กรณีที่จำเป็น] 2. เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อใช้ใน การดำเนินการตามคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทำสัญญานั้น (มาตรา 24 (3)) 3. เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของคณะฯ (มาตรา 24 (6)) เช่น กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 4. เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของคณะฯ หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่ศูนย์การแพทย์ฯ (มาตรา 24 (4))

วัตถุประสงค์	ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล	ฐานทางกฎหมายที่ใช้ (อ้างอิงบทบัญญัติตามมาตราที่เกี่ยวข้องแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562)
<p>4. เพื่อให้บริการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลแก่ผู้รับบริการ ซึ่งรวมถึงการให้บริการในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาล และฟื้นฟูสุขภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานสถานพยาบาล และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)</p>	<p>คอมพิวเตอร์ แอปพลิเคชัน และเว็บไซต์ ที่ศูนย์การแพทย์ฯ ให้บริการแก่ผู้รับบริการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ข้อมูลเกี่ยวกับแพทย์ พยาบาล นักศึกษา และบุคลากรของศูนย์การแพทย์ฯ หรือผู้ที่ได้รับ มอบหมาย หรือว่าจ้างจากคณะฯ ที่ เกี่ยวข้องกับการให้บริการแก่ผู้รับบริการ - ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมการวิจัย และ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย นั้น เท่าที่จำเป็นสำหรับการให้บริการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาล และ เพื่อ ประโยชน์และความปลอดภัยของผู้รับบริการ (ถ้ามี) - สำเนาเอกสารที่จำเป็นต้องใช้เพื่อการ ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการ ให้บริการ ดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลแก่ผู้รับบริการ หรือการ ดำเนินการอื่นที่ เกี่ยวข้อง 	<p>5. เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ ศูนย์การแพทย์ฯ หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น (มาตรา 24 (5))</p> <p>6. ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (กรณีที่ไม่เข้าข้อยกเว้นตามมาตรา 24 (1) - (6) เช่น การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างศูนย์การแพทย์ฯ กับสถานพยาบาลอื่นที่ไม่ใช่ กรณีที่เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญา หรือเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล)</p>
	<p>ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ข้อมูลสุขภาพของผู้รับบริการ ทั้งที่เป็นข้อมูลในรูปแบบตัวอักษร ตัวเลข กราฟ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และ หรือเสียง หรือรูปแบบอื่นใดก็ตาม - ข้อมูลเกี่ยวกับความพิการ เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติ อาชญากรรม ข้อมูลพันธุกรรม และ ข้อมูลชีวภาพ/ข้อมูลชีวมาตร/ข้อมูลชีวมิติ (biometric data) ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ - ข้อมูลเกี่ยวกับคดีหรือการกระทำความผิด ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการดูแลสุขภาพ และรักษาพยาบาล (ถ้ามี) - ข้อมูลสุขภาพและข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนอื่นที่เก็บรวบรวม จาก การเข้าถึงและการใช้งานระบบสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ 	<p>กรณีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคลซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถให้ความยินยอมได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม (มาตรา 26 (1)) [เฉพาะกรณีที่เป็น] 2. เป็นการจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับเวชศาสตร์ป้องกัน หรืออาชีวเวชศาสตร์ การประเมินความสามารถในการทำงานของลูกจ้าง การวินิจฉัยโรคทาง การแพทย์ การให้บริการด้านสุขภาพหรือด้านสังคม การรักษาทางการแพทย์ การจัดการด้าน สุขภาพ หรือระบบและการให้บริการด้านสังคมสงเคราะห์ (มาตรา 26 (5) (ก)) เช่น กฎหมายว่า ด้วยสถานพยาบาล กฎหมายว่าด้วยสุขภาพแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยการแพทย์ฉุกเฉิน กฎหมายว่าด้วยระบบสุขภาพปฐมภูมิ กฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กฎหมายว่าด้วย วิชาชีพต่าง ๆ ด้านสุขภาพ กฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น 3. เป็นการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ประกอบการวิชาชีพทางการแพทย์ สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่

วัตถุประสงค์	ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล	ฐานทางกฎหมายที่ใช้ (อ้างอิงบทบัญญัติตามมาตราที่เกี่ยวข้องแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562)
<p>4. เพื่อให้บริการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลแก่ผู้รับบริการ ซึ่งรวมถึงการให้บริการในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาล และฟื้นฟูสุขภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานสถานพยาบาล และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)</p>	<p>แอปพลิเคชัน และเว็บไซต์ ที่ศูนย์การแพทย์ฯ ให้บริการแก่ ผู้รับบริการ</p>	<p>อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพหรือผู้มีหน้าที่ รักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไว้เป็นความลับตามกฎหมาย (มาตรา 26 (5) (ก))</p> <p>4. เป็นการจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการคุ้มครอง แรงงาน การประกันสังคม หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของ ผู้มีสิทธิตามกฎหมาย การคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ หรือการคุ้มครองทางสังคม (มาตรา 26 (5)(ค))</p> <p>5. เป็นการจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ ด้านการสาธารณสุข (มาตรา 26 (5) (ข))</p> <p>6. เป็นการจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ ที่สำคัญ (มาตรา 26 (5) (จ))</p> <p>7. ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (กรณีที่ไม่เข้าข้อยกเว้นตามมาตรา 26 (1) - (5) เช่น การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างศูนย์การแพทย์ฯ กับ สถานพยาบาลอื่นที่ไม่ใช่กรณีที่เป็นกรปฏิบัติตามกฎหมาย เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตาม สัญญา ซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้สัญญา หรือเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล)</p> <p>หมายเหตุ :</p> <p>1. กรณีที่เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยตรง เช่น จากสถานพยาบาลหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการดูแลสุขภาพและ รักษาพยาบาลแก่ผู้รับบริการ ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสุขภาพ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลที่เก็บรวบรวมจากผู้มีอำนาจทำการแทนผู้รับบริการ บุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน บุคคลในครอบครัว คู่สมรสหรือผู้มีความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ ญาติ เพื่อน/คนรู้จัก ผู้นำส่ง หรือผู้อื่นที่ให้ข้อมูลในการรับบริการของผู้รับบริการ ถือเป็นการเก็บ รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอม ตามมาตรา 25 วรรคหนึ่ง (2)</p> <p>2. ในการให้บริการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลโดยทั่วไป ศูนย์การแพทย์ฯ อาจมีความจำเป็นต้องเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความพิการ เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือ ปรัชญา หรือพฤติกรรมทางเพศ ที่อาจเกี่ยวข้องกับการให้บริการด้วย เพื่อประโยชน์ในการ ให้บริการ</p>

วัตถุประสงค์	ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล	ฐานทางกฎหมายที่ใช้ (อ้างอิงบทบัญญัติตามมาตราที่เกี่ยวข้องแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562)
<p>4. เพื่อให้บริการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลแก่ผู้รับบริการ ซึ่งรวมถึงการให้บริการในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาล และฟื้นฟูสุขภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานสถานพยาบาล และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)</p>		<p>ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานของสถานพยาบาล โดยข้อมูลดังกล่าวจะ ถูกนำมาใช้เพื่อการประเมินสถานะทางสุขภาพในภาพรวมของผู้ป่วย การค้นหาปัจจัยเสี่ยงด้าน สุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟู สุขภาพ การให้บริการดูแลสุขภาพ การจัดการด้านสุขภาพ และการให้บริการสังคมสงเคราะห์ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา ที่จำเป็นสำหรับการจัดอาหารและการดูแล ผู้รับบริการที่อาจมีความจำเป็นด้านอาหารหรือการประกอบพิธีทางศาสนาเป็นการเฉพาะ ข้อมูล เกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา หรือพฤติกรรมทางเพศ ที่อาจ เกี่ยวข้องกับปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุของปัญหาสุขภาพตามวิถีทางการดำเนินชีวิต (lifestyle) ซึ่ง อาจมีความสำคัญและจำเป็นในการให้บริการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลผู้ป่วยตามคุณภาพ และมาตรฐาน และผู้รับบริการที่มีความเชื่อบางอย่างอาจไม่ประสงค์จะได้รับความเชื่อใจจากผู้อื่น ซึ่ง อาจเป็นข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ให้บริการของศูนย์การแพทย์ฯ การให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนตามความเป็นจริงจึงมีความสำคัญต่อการให้บริการของศูนย์การแพทย์ฯ โดยศูนย์การแพทย์ฯ จะไม่นำข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพื่อเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมหรือกระทำการอันเป็นการละเมิดหรือกระทบ ต่อสิทธิของผู้รับบริการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย</p> <p>3. ในบางกรณี ศูนย์การแพทย์ฯ อาจมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความ คิดเห็นทางการเมือง ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลพันธุกรรม หรือข้อมูลชีวภาพ/ข้อมูลชีวมาตร/ ข้อมูลชีวมิติ (biometric data) ที่อาจเกี่ยวข้องกับการให้บริการด้วย เนื่องจากเกี่ยวข้องกับปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุของปัญหาสุขภาพ (เช่น ประวัติอาชญากรรมกรณีผู้ป่วยคดี ผู้ป่วยสุขภาพจิต หรือผู้ป่วยจากการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ; ข้อมูลพันธุกรรม กรณีผู้ป่วยที่อาจมีภาวะหรือความเสี่ยง ต่อโรคทางพันธุกรรม หรือมีความจำเป็นหรือความประสงค์จะตรวจคัดกรองทางพันธุกรรมหรือรับ บริการเวชศาสตร์จีโนม) หรือจำเป็นในการประเมินสถานะทางสุขภาพ (เช่น ความคิดเห็นทางการ เมืองหรือประวัติอาชญากรรมกรณีผู้ป่วยสุขภาพจิต) หรือจำเป็นในการตรวจสอบและยืนยันตัวตนในการให้บริการ (ข้อมูลชีวภาพ/ข้อมูลชีวมาตร/ข้อมูลชีวมิติ) ซึ่งการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและ ครบถ้วนตามความเป็นจริงมีความสำคัญต่อการให้บริการของศูนย์การแพทย์ฯ โดย</p>

วัตถุประสงค์	ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล	ฐานทางกฎหมายที่ใช้ (อ้างอิงบทบัญญัติตามมาตราที่เกี่ยวข้องแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562)
<p>4. เพื่อให้บริการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลแก่ผู้รับบริการ ซึ่งรวมถึงการให้บริการในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาล และฟื้นฟูสุขภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานสถานพยาบาล และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)</p>		<p>ศูนย์การแพทย์ฯ จะไม่นำข้อมูล ดังกล่าวมาใช้เพื่อเลือกปฏิบัติ โดยไม่เป็นธรรมหรือกระทำการอันเป็นการละเมิดหรือกระทบต่อ สิทธิของผู้รับบริการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย</p> <p>4. ในการให้บริการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลของศูนย์การแพทย์ฯ อาจมีนักศึกษาแพทย์ นักศึกษา พยาบาล และนักศึกษาหรือผู้เข้ารับการฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติ หรือศึกษาดูงาน ในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่เป็นนักศึกษาของศูนย์การแพทย์ฯ หรือของหน่วยงานอื่น เข้าร่วมในกระบวนการเรียน การสอน ฝึกปฏิบัติ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน สังเกตการณ์ หรือให้บริการดูแลสุขภาพและ รักษาพยาบาล รวมถึงอาจมีบุคลากรที่เป็นอาสาสมัครเข้าร่วมในการให้บริการ ซึ่งศูนย์การแพทย์ฯ ถือว่า บุคคลดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ คณะผู้ให้บริการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลของศูนย์การแพทย์ฯ แก่ ผู้รับบริการ และมีหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของศูนย์การแพทย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>5. ศูนย์การแพทย์ฯ อาจมีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการผ่านระบบ สารสนเทศหรือแอปพลิเคชัน เพื่อการติดต่อสื่อสาร ปรีกษา ส่งต่อ ประสานงาน แก้ไขปัญหา หรือ บริหารจัดการระหว่างผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งศูนย์การแพทย์ฯ จะมีหน้าที่ดูแล รับผิดชอบในเรื่องความเป็นส่วนตัวและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล</p>
<p>5. เพื่อการเรียกเก็บหรือเบิกจ่ายค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลจากหน่วยงานด้านสิทธิหรือสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล บริษัทประกันภัย และการ ชำระเงินและทำธุรกรรม ทางการเงินที่เกี่ยวข้องของ ผู้รับบริการ รวมถึงการดำเนินการที่เกี่ยวข้องในกรณี ที่ผู้รับบริการได้รับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการ รักษาพยาบาล การควบคุม คุณภาพและ มาตรฐานและการตรวจสอบของ หน่วยงาน หรือบริษัทดังกล่าว</p>	<p>ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป</p> <ul style="list-style-type: none"> - ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลทางทะเบียน ของผู้รับบริการ - ข้อมูลการติดต่อของผู้รับบริการ - ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิหรือสวัสดิการเกี่ยวกับ การรักษาพยาบาล - สำเนาเอกสารที่จำเป็นต้องใช้เพื่อ การ ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการ ให้บริการ ดูแลสุขภาพและ รักษาพยาบาลแก่ ผู้รับบริการ การเบิกจ่ายค่า รักษาพยาบาล หรือการดำเนินการอื่น ที่เกี่ยวข้อง - ข้อมูลเกี่ยวกับแพทย์ พยาบาล นักศึกษา และบุคลากรของศูนย์ การแพทย์ฯ หรือผู้ที่ได้รับ มอบหมาย หรือว่าจ้างจากศูนย์การแพทย์ฯที่ 	<p>กรณีข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อใช้ใน การดำเนินการตามคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทำสัญญานั้น (มาตรา 24 (3)) 2.เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของคณะฯ (มาตรา 24 (6)) เช่น กฎหมายว่าด้วยหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม กฎหมายว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับการ รักษาพยาบาลของข้าราชการและผู้มีสิทธิตามกฎหมาย หรือ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง ผู้ประสบภัยจากรถ 3.เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ คณะฯ หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น (มาตรา 24 (5)) 4.ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (กรณีที่ไม่เข้าข้อยกเว้นตามมาตรา 24 (1) - (6)) เช่น การเรียกเก็บหรือ เบิกจ่ายค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายจากบริษัทประกันภัยที่ไม่ได้ เป็นการปฏิบัติ ตามกฎหมาย)

วัตถุประสงค์	ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล	ฐานทางกฎหมายที่ใช้ (อ้างอิงบทบัญญัติตามมาตราที่เกี่ยวข้องแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562)
<p>5. เพื่อการเรียกเก็บหรือเบิกจ่ายค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลจากหน่วยงานด้านสิทธิหรือสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลบริษัทประกันภัย และการ ชำระเงินและทำธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องของ ผู้รับบริการ รวมถึงการดำเนินการที่เกี่ยวข้องในกรณี ที่ผู้รับบริการได้รับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการ รักษาพยาบาล การควบคุม คุณภาพและมาตรฐานและการตรวจสอบของหน่วยงาน หรือบริษัทดังกล่าว (ต่อ)</p>	<p>เกี่ยวข้องกับการให้บริการแก่ผู้รับบริการ</p> <p>ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ข้อมูลสุขภาพของผู้รับบริการ - ตลอดจนข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับการเรียกเก็บหรือเบิกจ่าย ค่าบริการหรือค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) - ข้อมูลเกี่ยวกับขอบเขตความคุ้มครองและ เงื่อนไขการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่ เกี่ยวข้อง ที่อาจปรากฏข้อมูลสุขภาพของ ผู้รับบริการที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น การ กำหนดว่าขอบเขตความคุ้มครองและ เงื่อนไขการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลครอบคลุมเฉพาะการรักษาพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับโรค ก. เท่านั้น - ข้อมูลชีวภาพ/ข้อมูลชีวมาตร/ข้อมูลชีวมิติ (biometric data) เช่น ข้อมูลจำลอง ลายนิ้วมือ 	<p>กรณีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เป็นการจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับเวชศาสตร์ป้องกัน หรืออาชีวเวชศาสตร์ การประเมินความสามารถในการทำงานของลูกจ้าง การวินิจฉัยโรคทาง การแพทย์ การให้บริการด้านสุขภาพหรือด้านสังคม การรักษาทางการแพทย์ การจัดการด้าน สุขภาพ หรือระบบและการให้บริการด้านสังคมสงเคราะห์ (มาตรา 26 (5) (ก)) เช่น กฎหมายว่า ด้วยการแพทย์ฉุกเฉิน กฎหมายว่าด้วยระบบสุขภาพปฐมภูมิ กฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต กฎหมาย ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน การทำงาน กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น 2. เป็นการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ประกอบการวิชาชีพทางการแพทย์ สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพหรือผู้มีหน้าที่ รักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไว้เป็นความลับตามกฎหมาย (มาตรา 26 (5) (ก)) 3. เป็นการจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการคุ้มครอง แรงงาน การประกันสังคม หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของ ผู้มีสิทธิตามกฎหมาย การคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ หรือการคุ้มครองทางสังคม (มาตรา 26 (5)(ค)) เช่น กฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม กฎหมาย ว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของข้าราชการและผู้มีสิทธิตามกฎหมาย หรือ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 4. ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (กรณีที่ไม่เข้าข้อยกเว้นตามมาตรา 26 (1) - (5) เช่น การเรียกเก็บหรือเบิกจ่ายค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายจากบริษัทประกันภัยที่ไม่ได้ เป็นการจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมาย) <p>หมายเหตุ :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. กรณีที่เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยตรง เช่น จากสถานพยาบาลหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการดูแลสุขภาพและ รักษาพยาบาลแก่ผู้รับบริการ ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสุขภาพ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ ให้บริการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลที่เก็บรวบรวมจากผู้มีอำนาจกระทำการแทนผู้รับบริการ บุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน 2. ในการเรียกเก็บหรือเบิกจ่ายค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการดูแลสุขภาพ และรักษาพยาบาล

วัตถุประสงค์	ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล	ฐานทางกฎหมายที่ใช้ (อ้างอิงบทบัญญัติตามมาตราที่เกี่ยวข้องแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562)
<p>5. เพื่อการเรียกเก็บหรือเบิกจ่ายค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลจากหน่วยงานด้านสิทธิหรือสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล บริษัทประกันภัย และการ ชำระเงินและทำธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องของ ผู้รับบริการ รวมถึงการ ดำเนินการที่เกี่ยวข้องในกรณี ที่ ผู้รับบริการได้รับความเสียหาย ที่เกิดขึ้นจากการ รักษาพยาบาล การควบคุม คุณภาพและมาตรฐานและการตรวจสอบของ หน่วยงาน หรือบริษัทดังกล่าว (ต่อ)</p>		<p>ศูนย์การแพทย์ฯ อาจมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ ความพิการ เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ หรือข้อมูลพันธุกรรม บุคคลในครอบครัว คู่สมรสหรือผู้มีความสัมพันธ์กับ ผู้รับบริการ ญาติ เพื่อน/คนรู้จัก ผู้นำส่ง หรือผู้อื่นที่ให้ข้อมูล ในการรับบริการของผู้รับบริการ ถือเป็นกรเก็บ รวบรวม ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอม ตาม มาตรา 25 วรรคหนึ่ง (2) ที่อาจเกี่ยวข้องกับการดำเนินการ ดังกล่าวด้วย หากเป็นกรณีที่จำเป็นตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่หน่วยงานด้านสิทธิหรือสวัสดิการเกี่ยวกับการ รักษาพยาบาลกำหนด โดย ศูนย์การแพทย์ฯ จะไม่นำข้อมูล ดังกล่าวมาใช้เพื่อเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมหรือกระทำการ อันเป็นการ ละเมิดหรือกระทบต่อสิทธิของผู้รับบริการโดยไม่ ชอบด้วยกฎหมาย</p> <p>3. ในการเรียกเก็บหรือเบิกจ่ายค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายที่ เกี่ยวข้องกับการให้บริการดูแลสุขภาพ และรักษาพยาบาล คณะฯ อาจมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลเกี่ยวกับ ข้อมูลชีวภาพ/ข้อมูลชีวมาตร/ข้อมูลชีวมิติ (biometric data) ที่อาจเกี่ยวข้องกับการดำเนินการ ด้านสิทธิ หรือสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลด้วย เช่น การ ตรวจสอบและยืนยันตัวตนของ ผู้รับบริการโดยใช้ข้อมูล จำลองลายนิ้วมือ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ หน่วยงานด้านสิทธิ หรือสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล กำหนด โดยศูนย์การแพทย์ฯ จะไม่นำข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพื่อ เลือก ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมหรือกระทำการอันเป็นการละเมิด หรือกระทบต่อสิทธิของผู้รับบริการโดยไม่ ชอบด้วยกฎหมาย</p>
<p>6. เพื่อการป้องกันและควบคุม โรค</p>	<p>ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป</p> <ul style="list-style-type: none"> - ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลทางทะเบียน ของ ผู้รับบริการ - ข้อมูลการติดต่อของผู้รับบริการ - ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลการติดต่อของ บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น บุคคลที่ ติดต่о ได้ในกรณีฉุกเฉิน ผู้สัมผัส (contact) หรือ ผู้ที่อาจมีความเสี่ยงต่อ การติดเชื้อ เป็นต้น - ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิหรือสวัสดิการ เกี่ยวกับ การรักษาพยาบาล - สำเนาเอกสารที่จำเป็นต้องใช้เพื่อ การ ดำเนินการที่เกี่ยวข้อง 	<p>กรณีข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพ ของบุคคล (มาตรา 24 (2)) [เฉพาะ กรณีที่จำเป็น] 2. เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของคณะฯ (มาตรา 24 (6)) เช่น กฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ เป็นต้น 3. เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการกิจ เพื่อประโยชน์สาธารณะของคณะฯ หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้ อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่คณะฯ (มาตรา 24 (4)) 4. เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูล ส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อใช้ใ้ การดำเนินการตามคำ ขอรของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทำสัญญานั้น (มาตรา 24 (3)) 5. เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ คณะฯ หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น (มาตรา 24 (5))

วัตถุประสงค์	ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล	ฐานทางกฎหมายที่ใช้ (อ้างอิงบทบัญญัติตามมาตราที่เกี่ยวข้องแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562)
6. เพื่อการป้องกันและควบคุมโรค (ต่อ)	<p>- ข้อมูลเกี่ยวกับแพทย์ พยาบาล นักศึกษา และบุคลากรของศูนย์ การแพทย์ฯ หรือผู้ที่ได้รับ มอบหมาย หรือว่าจ้างจากศูนย์การแพทย์ฯ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการแก่ผู้รับบริการ</p> <p>ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน</p> <p>ข้อมูลสุขภาพของผู้รับบริการตลอดจน ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนอื่น ที่จำเป็นต่อการป้องกันและควบคุมโรค (ถ้ามี) เช่น เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความเชื่อใน ลัทธิ ศาสนา หรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ความพิการ หรือข้อมูลพันธุกรรม</p>	<p>6. เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการจัดทำเอกสาร ประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุเพื่อ ประโยชน์สาธารณะ หรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติ (มาตรา 24 (1))</p> <p>กรณีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคลซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถให้ความยินยอมได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม (มาตรา 26 (1)) [เฉพาะกรณีที่เป็น] 2. เป็นการจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ ด้านการสาธารณสุข เช่น การป้องกันด้านสุขภาพจากโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดที่อาจ ติดต่อหรือแพร่เข้ามาในราชอาณาจักร โดยอาศัยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายว่าด้วย โรคติดต่อ เป็นต้น (มาตรา 26 (5) (ข)) 3. เป็นการจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์เกี่ยวกับเวชศาสตร์ป้องกัน หรืออาชีวเวชศาสตร์ การประเมินความสามารถในการทำงานของลูกจ้าง การ วินิจฉัยโรคทาง การแพทย์ การให้บริการด้านสุขภาพหรือด้าน สังคม การรักษาทางการแพทย์ การจัดการด้าน สุขภาพ หรือระบบและการให้บริการด้านสังคมสงเคราะห์ (มาตรา 26 (5) (ก)) 4. เป็นการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล กับผู้ประกอบการวิชาชีพทางการแพทย์ สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพหรือผู้มีหน้าที่ รักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไว้เป็นความลับตามกฎหมาย (มาตรา 26 (5) (ก)) 5. เป็นการจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์เกี่ยวกับการคุ้มครอง แรงงาน การประกันสังคม หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สวัสดิการเกี่ยวกับการ รักษาพยาบาลของ ผู้มีสิทธิตามกฎหมาย การคุ้มครอง ผู้ประสบภัยจากรถ หรือการคุ้มครองทางสังคม (มาตรา 26 (5)(ค)) 6. เป็นการจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทาง วิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ หรือประโยชน์สาธารณะอื่น (มาตรา 26 (5) (ง)) <p>หมายเหตุ :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. กรณีที่เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยตรง เช่น จากสถานพยาบาลหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ

		<p>ดูแลสุขภาพและ รักษาพยาบาลแก่ผู้รับบริการ จากผู้มีอำนาจ กระทำการแทนผู้รับบริการ บุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน บุคคลในครอบครัว คู่สมรสหรือผู้มีความสัมพันธ์กับ ผู้รับบริการ ญาติ เพื่อน/คนรู้จัก ผู้ นำส่ง ผู้สัมผัส หรือผู้อื่นที่ ให้ข้อมูลในการรับบริการของผู้รับบริการ ถือเป็น การเก็บ รวบรวมข้อมูล ส่วนบุคคลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความ ยินยอม ตามมาตรา 25 วรรคหนึ่ง (2)</p> <p>2. เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรค คณะฯ อาจมี ความจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ความพิการ หรือ ข้อมูลพันธุกรรม ที่อาจเกี่ยวข้องกับสถานะทางสุขภาพหรือ ปัญหาสุขภาพของผู้รับบริการด้วย โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูก นำมาใช้เพื่อการป้องกันและควบคุม โรค การประเมินสถานะ ทางสุขภาพในภาพรวมของผู้ป่วย การค้นหาปัจจัยเสี่ยงด้าน สุขภาพ การ สร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การ วินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสุขภาพ การ ให้บริการดูแลสุขภาพ การจัดการด้านสุขภาพ และการ ให้บริการสังคมสงเคราะห์ที่เกี่ยวข้องและ จำเป็นเท่านั้น การ ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนตามความเป็นจริงจึงมี ความสำคัญต่อการ ให้บริการของศูนย์การแพทย์ฯ โดยศูนย์ การแพทย์ฯ จะไม่นำข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพื่อเลือกปฏิบัติโดย ไม่เป็นธรรมหรือ กระทำการอันเป็นการละเมิดหรือกระทบต่อ สิทธิของผู้รับบริการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย</p>
<p>7. เพื่อการควบคุมมาตรฐาน หรือคุณภาพของยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ หรือ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ</p>	<p>ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป</p> <ul style="list-style-type: none"> - ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลทางทะเบียน ของ ผู้รับบริการ - ข้อมูลการติดต่อของผู้รับบริการ - สำเนาเอกสารที่จำเป็นต้องใช้เพื่อ การ ดำเนินการที่เกี่ยวข้อง - ข้อมูลเกี่ยวกับแพทย์ พยาบาล นักศึกษา และบุคลากรของคณะฯ หรือผู้ที่ได้รับ มอบหมายหรือว่าจ้าง จากคณะฯ ที่ เกี่ยวข้องกับการ ให้บริการแก่ผู้รับบริการ <p>ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความ ละเอียดอ่อน</p> <p>ข้อมูลสุขภาพของผู้รับบริการตลอดจน ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน อื่น ที่จำเป็นต่อการควบคุมมาตรฐาน หรือ คุณภาพของยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ หรือผลิตภัณฑ์ สุขภาพ (ถ้ามี) เช่น ความ พิกการ หรือ ข้อมูลพันธุกรรม</p>	<p>กรณีข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของคณะฯ (มาตรา 24 (6)) เช่น กฎหมายว่าด้วยยา กฎหมายว่า ด้วยเครื่องมือแพทย์ เป็นต้น 2. เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการกิจ เพื่อประโยชน์สาธารณะของศูนย์การแพทย์ฯ หรือปฏิบัติ หน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่ศูนย์การแพทย์ฯ (มาตรา 24 (4)) 3. เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ คณะฯ หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น (มาตรา 24 (5)) 4. เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการจัดทำเอกสาร ประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุเพื่อ ประโยชน์สาธารณะ หรือ ที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติ (มาตรา 24 (1)) <p>กรณีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เป็นการจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ ด้านการสาธารณสุข เช่น การควบคุมมาตรฐานหรือคุณภาพของยา เวชภัณฑ์ หรือ เครื่องมือแพทย์ โดยอาศัยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมาย ว่าด้วยยา กฎหมายว่าด้วยเครื่องมือแพทย์ เป็นต้น (มาตรา 26 (5) (ข))

วัตถุประสงค์	ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล	ฐานทางกฎหมายที่ใช้ (อ้างอิงบทบัญญัติตามมาตราที่เกี่ยวข้องแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562)
<p>7. เพื่อการควบคุมมาตรฐานหรือคุณภาพของยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ หรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ต่อ)</p>		<p>2. เป็นการจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับเวชศาสตร์ป้องกัน หรืออาชีวเวชศาสตร์ การประเมินความสามารถในการทำงานของลูกจ้าง การวินิจฉัยโรคทาง การแพทย์ การให้บริการด้านสุขภาพหรือด้านสังคม การรักษาทางการแพทย์ การจัดการด้าน สุขภาพ หรือระบบและการให้บริการด้านสังคมสงเคราะห์ (มาตรา 26 (5) (ก))</p> <p>3. เป็นการจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทาง วิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ หรือประโยชน์สาธารณะอื่น (มาตรา 26 (5) (ง))</p> <p>หมายเหตุ : กรณีที่เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง เช่น จากผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือผู้จัดจำหน่ายยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ หรือ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ถือเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอม ตามมาตรา 25 วรรคหนึ่ง (2)</p>
<p>8. เพื่อการรายงาน วิเคราะห์ และใช้ประโยชน์จากข้อมูล ของหน่วยงานด้านการแพทย์ และสาธารณสุข เพื่อประโยชน์สาธารณะด้านการสาธารณสุข รวมถึงการดำเนินการด้านทะเบียนข้อมูลเฉพาะโรค (disease registry) การบริจาคอวัยวะ บริจาค เลือด หรือบริจาคร่างกาย และการดำเนินการในกรณีที่มี สาธารณภัย ภัยพิบัติ หรือเหตุ อุกฉินทางสาธารณสุขด้วย</p>	<p>ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป</p> <ul style="list-style-type: none"> - ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลทางทะเบียนของ ผู้รับบริการ - ข้อมูลเกี่ยวกับแพทย์ พยาบาล นักศึกษา และบุคลากรของศูนย์การแพทย์ฯ หรือผู้ที่ได้รับ มอบหมายหรือว่าจ้างจากศูนย์การแพทย์ฯ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการแก่ผู้รับบริการ <p>ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน</p> <p>ข้อมูลสุขภาพของผู้รับบริการตลอดจนข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนอื่น ที่จำเป็นต่อการรายงาน วิเคราะห์ และใช้ ประโยชน์จากข้อมูลของหน่วยงานด้าน การแพทย์และสาธารณสุข (ถ้ามี)</p>	<p>กรณีข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของศูนย์การแพทย์ฯ (มาตรา 24 (6)) เช่น กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล กฎหมายว่าด้วยการแพทย์ฉุกเฉิน กฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต กฎหมายว่าด้วยระบบสุขภาพปฐม ภูมิ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินหรือกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งหรือ แบ่งส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 2. เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของศูนย์การแพทย์ฯ หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่ศูนย์การแพทย์ฯ (มาตรา 24 (4)) 3. เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ ศูนย์การแพทย์ฯ หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น (มาตรา 24 (5)) 4. เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการจัดทำเอกสาร ประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุเพื่อ ประโยชน์สาธารณะ หรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติ (มาตรา 24 (1)) 5. ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (กรณีที่ไม่เข้าข้อยกเว้นตามมาตรา 24 (1) -(6))

วัตถุประสงค์	ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล	ฐานทางกฎหมายที่ใช้ (อ้างอิงบทบัญญัติตามมาตราที่เกี่ยวข้องแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562)
<p>8. เพื่อการรายงาน วิเคราะห์ และใช้ประโยชน์จากข้อมูล ของหน่วยงานด้านการแพทย์ และสาธารณสุข เพื่อประโยชน์สาธารณะด้านการสาธารณสุข รวมถึงการดำเนินการด้านทะเบียนข้อมูลเฉพาะโรค (disease registry) การบริจาคอวัยวะ บริจาค เลือด หรือบริจาคร่างกาย และการดำเนินการในกรณีที่มี สาธารณภัย ภัยพิบัติ หรือเหตุ ฉุกเฉินทางสาธารณสุขด้วย (ต่อ)</p>		<p>กรณีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เป็นการจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ ด้านการสาธารณสุข โดยอาศัยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล กฎหมาย ว่าด้วยการแพทย์ฉุกเฉิน กฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต กฎหมายว่าด้วยระบบสุขภาพปฐมภูมิ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หรือกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งหรือแบ่งส่วน ราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น (มาตรา 26 (5) (ข)) 2. เป็นการจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับเวชศาสตร์ป้องกัน หรืออาชีวเวชศาสตร์ การประเมินความสามารถในการทำงานของลูกจ้าง การวินิจฉัยโรคทาง การแพทย์ การให้บริการด้านสุขภาพหรือด้านสังคม การรักษาทางการแพทย์ การจัดการด้าน สุขภาพ หรือระบบและการให้บริการด้านสังคมสงเคราะห์ (มาตรา 26 (5) (ก)) 3. เป็นการจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทาง วิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ หรือประโยชน์สาธารณะอื่น (มาตรา 26 (5) (ง)) 4. เป็นการจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ ที่สำคัญ 5. ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (กรณีที่ไม่เข้าข้อยกเว้นตามมาตรา 26 (1) - (5)) <p>หมายเหตุ :</p> <p>กรณีที่เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง เช่น จากผู้มีอำนาจกระทำการแทนผู้รับบริการ บุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน บุคคลในครอบครัว คู่สมรสหรือผู้มีความสัมพันธ์กับผู้รับบริการญาติ เพื่อน/คนรู้จัก ผู้นำส่ง หรือ ผู้อื่นที่ให้ข้อมูลในการรับบริการของผู้รับบริการ ถือเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับ ยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอม ตามมาตรา 25 วรรคหนึ่ง (2)</p>

วัตถุประสงค์	ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล	ฐานทางกฎหมายที่ใช้ (อ้างอิงบทบัญญัติตามมาตราที่เกี่ยวข้องแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562)
<p>9. เพื่อเป็นพยานหลักฐานทางกฎหมาย ในกรณีที่มีการสอบข้อเท็จจริง ร้องขอหรือสั่งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือให้ความเห็น ร้องขอหรือสั่งให้มาให้อัยการหรือส่งวัตถุ เอกสารหลักฐาน หรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง สืบสวนสอบสวน ร้องเรียน ร้องทุกข์ กล่าวโทษ กล่าวหา แจ้งความฟ้องร้อง ดำเนินคดี อุทธรณ์ บังคับคดี หรือกระบวนการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะ เป็นกระบวนการในฝ่าย บริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่าย ตุลาการ หรือองค์กรอิสระของ รัฐ รวมถึงกรณีคดีอาญา คดีแพ่ง คดีปกครอง คดีจริยธรรม หรือจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ หรือคดีอื่นใดก็ตาม ตลอดจน การก่อตั้ง ปฏิบัติตามหรือใช้ หรือยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้อง ตามกฎหมาย</p>	<p>ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป</p> <ul style="list-style-type: none"> - ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลทางทะเบียนของ ผู้รับบริการ - ข้อมูลการติดต่อของผู้รับบริการ - สำเนาเอกสารที่จำเป็นต้องใช้เพื่อการ ดำเนินการที่เกี่ยวข้อง - ข้อมูลเกี่ยวกับแพทย์ พยาบาล นักศึกษา และบุคลากรของศูนย์การแพทย์ฯ หรือผู้ที่ได้รับ มอบหมายหรือว่าจ้างจากศูนย์การแพทย์ฯ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการแก่ ผู้รับบริการ - ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง <p>ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ข้อมูลสุขภาพของผู้รับบริการ <p>ตลอดจน ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนอื่น ที่จำเป็น</p>	<p>กรณีข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของคณะฯ (มาตรา 24 (6)) เช่น กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 2. เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของคณะฯ หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น (มาตรา 24 (5)) 3. เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของศูนย์การแพทย์ฯ หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่ศูนย์การแพทย์ฯ (มาตรา 24 (4)) 4. เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อใช้ใน การดำเนินการตามคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทำสัญญานั้น (มาตรา 24 (3)) <p>กรณีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เป็นการจำเป็นเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิ เรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย (มาตรา 26 (4)) 2. เป็นการจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ ด้านการสาธารณสุข โดยอาศัยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล กฎหมาย ว่าด้วยการแพทย์ฉุกเฉิน กฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต กฎหมายว่าด้วยระบบสุขภาพปฐมภูมิ กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพต่าง ๆ ด้านสุขภาพ กฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ เป็นต้น (มาตรา 26 (5) (ข)) 3. เป็นการจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับเวชศาสตร์ป้องกัน หรืออาชีวเวชศาสตร์ การประเมินความสามารถในการทำงานของลูกจ้าง การวินิจฉัยโรคทาง การแพทย์ การให้บริการด้านสุขภาพหรือด้านสังคม การรักษาทางการแพทย์ การจัดการด้าน สุขภาพ หรือระบบและการให้บริการด้านสังคมสงเคราะห์ (มาตรา 26 (5) (ก)) 4. เป็นการจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทาง วิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ หรือประโยชน์สาธารณะอื่น (มาตรา 26 (5) (ง)) 5. เป็นการจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ ที่สำคัญ (มาตรา 26 (5) (จ)) 6. เป็นการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่

วัตถุประสงค์	ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล	ฐานทางกฎหมายที่ใช้ (อ้างอิงบทบัญญัติตามมาตราที่เกี่ยวข้องแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562)
<p>9. เพื่อเป็นพยานหลักฐานทางกฎหมาย ในกรณีที่มีการสอบข้อเท็จจริง ร้องขอหรือสั่งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือให้ความเห็น ร้องขอหรือสั่งให้มาให้อัยการหรือส่งวัตถุ เอกสารหลักฐาน หรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง สืบสวนสอบสวน ร้องเรียน ร้องทุกข์ กล่าวโทษ กล่าวหา แจ้งความฟ้องร้อง ดำเนินคดี อุทธรณ์ บังคับคดี หรือกระบวนการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะ เป็นกระบวนการในฝ่าย บริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่าย ตุลาการ หรือองค์กรอิสระของ รัฐ รวมถึงกรณีคดีอาญา คดีแพ่ง คดีปกครอง คดีจริยธรรม หรือจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ หรือคดีอื่นใดก็ตาม ตลอดจน การก่อตั้ง ปฏิบัติตามหรือใช้ หรือยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้อง ตามกฎหมาย (ต่อ)</p>		<p>อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพหรือผู้มีหน้าที่ รักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไว้เป็นความลับตามกฎหมาย (มาตรา 26 (5) (ก))</p> <p>หมายเหตุ :</p> <p>กรณีที่เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง เช่น จากผู้มีอำนาจกระทำการแทนผู้รับบริการ บุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน บุคคลในครอบครัว คู่สมรสหรือผู้มีความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ ญาติ เพื่อน/คนรู้จัก ผู้นำส่ง หรือ ผู้อื่นที่ให้ข้อมูลในการรับบริการของผู้รับบริการ ถือเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับ ยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอม ตามมาตรา 25 วรรคหนึ่ง (2)</p>
<p>10. การรายงานข้อมูลกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อว่าจะมีการกระทำผิดกฎหมายหรือกรณีอื่นที่กฎหมายกำหนดให้ต้องรายงาน เช่น กรณีตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก</p>	<p>ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป</p> <ul style="list-style-type: none"> - ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลทางทะเบียนของ ผู้รับบริการ - ข้อมูลการติดต่อของผู้รับบริการ - ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง <p>ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ข้อมูลสุขภาพของผู้รับบริการ <p>ตลอดจน ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนอื่น ที่จำเป็น เช่น ความพิการ ประวัติอาชญากรรม พฤติกรรมทางเพศ เป็นต้น</p>	<p>กรณีข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของคณะฯ (มาตรา 24 (6)) เช่น กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก เป็นต้น 2. เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของคณะฯ หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น (มาตรา 24 (5)) 3. เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของคณะฯ หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่คณะฯ (มาตรา 24 (4)) <p>กรณีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เป็นการจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ ด้านการสาธารณสุข (มาตรา 26 (5) (ข)) 2. เป็นการจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการคุ้มครอง แรงงาน การประกันสังคม หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของ ผู้มีสิทธิตามกฎหมาย การคุ้มครอง

วัตถุประสงค์	ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล	ฐานทางกฎหมายที่ใช้ (อ้างอิงบทบัญญัติตามมาตราที่เกี่ยวข้องแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562)
<p>10. การรายงานข้อมูลกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อว่าการกระทำผิดกฎหมายหรือกรณีอื่นที่กฎหมายกำหนดให้ต้องรายงาน เช่น กรณีตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก (ต่อ)</p>		<p>ผู้ประสบภัยจากกรณ หรือการคุ้มครองทางสังคม (มาตรา 26 (5)(ค))</p> <p>3. เป็นการจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับเวชศาสตร์ป้องกัน หรืออาชีวเวชศาสตร์ การประเมินความสามารถในการทำงานของลูกจ้าง การวินิจฉัยโรคทาง การแพทย์ การให้บริการด้านสุขภาพหรือด้านสังคม การรักษาทางการแพทย์ การจัดการด้าน สุขภาพ หรือระบบและการให้บริการด้านสังคมสงเคราะห์ (มาตรา 26 (5) (ก))</p> <p>4. เป็นการจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทาง วิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ หรือประโยชน์สาธารณะอื่น (มาตรา 26 (5) (ง))</p> <p>5. เป็นการจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ ที่สำคัญ (มาตรา 26 (5) (จ))</p> <p>6. เป็นการจำเป็นเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิ เรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย (มาตรา 26 (4))</p> <p>หมายเหตุ : กรณีที่เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง เช่น จากผู้มีอำนาจกระทำการแทนผู้รับบริการ บุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน บุคคลในครอบครัว คู่สมรสหรือผู้มีความสัมพันธ์กับผู้รับบริการญาติ เพื่อน/คนรู้จัก ผู้นำส่ง หรือ ผู้อื่นที่ให้ข้อมูลในการรับบริการของผู้รับบริการ ถือเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับ ยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอม ตามมาตรา 25 วรรคหนึ่ง (2)</p>
<p>11. การศึกษาวิจัยหรือสถิติหรือการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุ</p>	<p>ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป</p> <ul style="list-style-type: none"> - ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลทางทะเบียนของ ผู้รับบริการ - ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลการติดต่อของบุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน - ข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญต่อคุณภาพและความปลอดภัยในการให้บริการดูแลสุขภาพ เช่น ส่วนสูง น้ำหนัก ประวัติการ แพทย์/อาหาร/สารเคมี/สารที่บ่งชี้ หมู เลือด เป็นต้น - ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากการเข้าถึงและ การใช้งานระบบสารสนเทศระบบ 	<p>กรณีข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป</p> <p>1. เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุเพื่อ ประโยชน์สาธารณะ หรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติ (มาตรา 24 (1))</p> <p>2. เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อใช้ใน การดำเนินการตามคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทำสัญญานั้น (มาตรา 24 (3))[เฉพาะกรณีที่การเข้าร่วมการศึกษาวิจัยหรือสถิติ หรือการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือ จดหมายเหตุนั้น ถือเป็นสัญญาตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล]</p> <p>3. เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของคณะฯ (มาตรา 24 (6)) [เฉพาะกรณีที่การศึกษาวิจัย หรือการ จัดทำเอกสาร</p>

วัตถุประสงค์	ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล	ฐานทางกฎหมายที่ใช้ (อ้างอิงบทบัญญัติตามมาตราที่เกี่ยวข้องแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562)
<p>11. การศึกษาวิจัยหรือสถิติหรือการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุ (ต่อ)</p>	<p>คอมพิวเตอร์ แอปพลิเคชัน และเว็บไซต์ ที่ศูนย์การแพทย์ฯ ให้บริการแก่ผู้รับบริการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ข้อมูลเกี่ยวกับแพทย์ พยาบาล นักศึกษา และบุคลากรของคณะฯ หรือผู้ที่ได้รับ มอบหมายหรือว่าจ้าง จากศูนย์การแพทย์ฯ ที่เกี่ยวข้องกับ การให้บริการแก่ผู้รับบริการ - ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมการวิจัย และ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย นั้น เท่าที่จำเป็นสำหรับการให้บริการ ดูแล สุขภาพและรักษาพยาบาล และ เพื่อประโยชน์และความปลอดภัยของผู้รับบริการ (ถ้ามี) - ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง <p>ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ข้อมูลสุขภาพของผู้รับบริการ ทั้งที่เป็น ข้อมูลในรูปแบบตัวอักษร ตัวเลข กราฟ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และ เสียง หรือรูปแบบอื่นใดก็ตาม - ข้อมูลเกี่ยวกับความพิการ เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลพันธุกรรม และ ข้อมูลชีวภาพ/ข้อมูลชีวมาตร/ข้อมูลชีวมิติ (biometric data) ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ - ข้อมูลสุขภาพและข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนอื่นที่เก็บรวบรวม จาก การเข้าถึงและการทำงานของระบบสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ แอปพลิเคชัน และเว็บไซต์ ที่คณะฯ ให้บริการแก่ ผู้รับบริการ 	<p>ประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุนั้นเป็นการดำเนินการโดยหน่วยงานที่มีหน้าที่และ อำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง]</p> <p>4. เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของคณะฯ หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น (มาตรา 24 (5)) [เฉพาะกรณีที่เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ ติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบ พิสูจน์ บริหารจัดการความเสี่ยง ควบคุมและประกันคุณภาพ พัฒนาคุณภาพ ตรวจสอบ/ประเมินและรับรองสมรรถนะหรือการปฏิบัติงานของบุคคล ตรวจสอบ/ประเมินและ รับรองคุณภาพหรือมาตรฐานวางแผน แก้ไขปัญหา ปรับปรุง พัฒนา บริหารจัดการ หรือ กำกับ ดูแลการให้บริการและการดำเนินงานของศูนย์การแพทย์ฯ]</p> <p>5. เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของคณะฯ หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่คณะฯ (มาตรา 24 (4))</p> <p>6. ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (กรณีที่ไม่เข้าข้อยกเว้นตามมาตรา 24 (1) -(6)) [เฉพาะกรณีที่มีการศึกษาวิจัยหรือสถิติ หรือการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุ นั้นเป็นกรณีที่ต้องขอความยินยอม หรือได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล]</p> <p>กรณีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เป็นการจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทาง วิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ หรือประโยชน์สาธารณะอื่น (มาตรา 26 (5) (ง)) 2. เป็นการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพหรือผู้มีหน้าที่ รักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไว้เป็นความลับตามกฎหมาย (มาตรา 26 (5) (ก)) [เฉพาะกรณีที่มีการเข้า ร่วมการศึกษาวิจัยหรือสถิติ หรือการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุนั้น ถือเป็น สัญญาระหว่างเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ตามกฎหมายว่าด้วย การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล] 3. เป็นการจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับเวชศาสตร์ป้องกัน หรืออาชีพเวชศาสตร์การประเมินความสามารถในการทำงานของลูกจ้าง การวินิจฉัยโรคทาง การแพทย์ การให้บริการด้านสุขภาพหรือด้านสังคม การรักษาทางการแพทย์ การจัดการด้าน สุขภาพ หรือระบบและการให้บริการด้านสังคมสงเคราะห์ (มาตรา 26 (5) (ก)) [เฉพาะกรณีที่มีการ ศึกษาวิจัย หรือการจัดทำเอกสาร

วัตถุประสงค์	ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล	ฐานทางกฎหมายที่ใช้ (อ้างอิงบทบัญญัติตามมาตราที่เกี่ยวข้องแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562)
<p>11. การศึกษาวิจัยหรือสถิติ หรือการจัดทำเอกสาร ประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุ (ต่อ)</p>		<p>ประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุนั้นเป็นการดำเนินการโดยหน่วยงานที่มีหน้าที่และอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง]</p> <p>4. เป็นการจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการคุ้มครอง แรงงาน การประกันสังคม หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของ ผู้มีสิทธิตามกฎหมาย การคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ หรือการคุ้มครองทางสังคม (มาตรา 26 (5)(ค)) [เฉพาะกรณีที่การศึกษาวิจัย หรือการจัดทำเอกสาร ประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุนั้นเป็น การดำเนินการโดยหน่วยงานที่มีหน้าที่และอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง]</p> <p>5. เป็นการจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ ด้านการสาธารณสุข (มาตรา 26 (5) (ข))</p> <p>6. เป็นการจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ ที่สำคัญ (มาตรา 26 (5) (จ))</p> <p>7. ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (กรณีที่ไม่เข้าข้อยกเว้นตามมาตรา 26 (1) - (5)) [เฉพาะกรณีที่การศึกษาวิจัยหรือสถิติ หรือการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์ หรือ จดหมายเหตุนั้นเป็นกรณีที่ต้องขอความยินยอม หรือ ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล]</p> <p>หมายเหตุ :</p> <p>1. กรณีที่เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยตรง ถือเป็นกรณีกัเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอม ตาม มาตรา 25 วรรคหนึ่ง (2)</p> <p>2. ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการศึกษาวิจัยของศูนย์การแพทย์ฯ หากไม่สามารถทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ จะถือเป็นกรณีกัวิจัยในคน ซึ่งต้องได้รับอนุมัติหรือรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการ วิจัยในคนของศูนย์การแพทย์ฯ หรือคณะกรรมการในลักษณะเดียวกันจากสถาบันหรือหน่วยงานอื่นที่เป็นที่ ยอมรับก่อน โดยจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในคนที่เป็นที่ยอมรับ</p>

วัตถุประสงค์	ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล	ฐานทางกฎหมายที่ใช้ (อ้างอิงบทบัญญัติตามมาตราที่เกี่ยวข้องแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562)
<p>12. การวิเคราะห์ ติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบ พิสูจน์ บริหารจัดการความเสี่ยง ควบคุมและประกันคุณภาพ พัฒนาคุณภาพ ตรวจสอบ/ประเมินและรับรองสมรรถนะ หรือการปฏิบัติงานของบุคคล ตรวจสอบ/ประเมินและรับรองคุณภาพหรือมาตรฐาน วางแผน แก้ไขปัญหา ปรับปรุง พัฒนา บริหาร จัดการ หรือกำกับดูแลการ ให้บริการและการดำเนินงาน ของศูนย์การแพทย์ฯ</p>	<p>ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป</p> <ul style="list-style-type: none"> - ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลทางทะเบียน ของ ผู้รับบริการ - ข้อมูลการติดต่อของผู้รับบริการ - ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากการเข้าถึง และ การใช้งานระบบสารสนเทศ ระบบ คอมพิวเตอร์ แอปพลิเคชัน และ เว็บไซต์ ที่ศูนย์การแพทย์ฯ ให้บริการ แก่ผู้รับบริการ - ข้อมูลเกี่ยวกับการร้องเรียน การร้อง ทุกข์ การประเมินความพึงพอใจ การ แสดง ความคิดเห็น หรือการใช้สิทธิ ของผู้รับบริการ - ข้อมูลเกี่ยวกับแพทย์ พยาบาล นักศึกษา และบุคลากรของศูนย์ การแพทย์ฯหรือผู้ที่ได้รับ มอบหมาย หรือว่าจ้างจากศูนย์การแพทย์ฯ ที่ เกี่ยวข้องกับการให้บริการแก่ ผู้รับบริการ - ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง <p>ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความ ละเอียดอ่อน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ข้อมูลสุขภาพของผู้รับบริการ <p>ตลอดจน ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความ ละเอียดอ่อนอื่น ที่จำเป็น</p>	<p>กรณีข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของศูนย์การแพทย์ฯ (มาตรา 24 (6)) เช่น กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล กฎหมายว่าด้วย สุขภาพแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วย การประกันสังคม กฎหมายว่าด้วยสวัสดิการ เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของข้าราชการและผู้มีสิทธิ ตาม กฎหมาย กฎหมายว่าด้วยการแพทย์ฉุกเฉิน กฎหมายว่าด้วย ระบบสุขภาพปฐมภูมิ กฎหมาย ว่าด้วยสุขภาพจิต กฎหมายว่า ด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชี วอนา มัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กฎหมายว่าด้วย วิชาชีพต่าง ๆ ด้านสุขภาพ กฎหมายว่าด้วย การประกอบโรค ศิลปะ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กฎหมาย ว่าด้วยการรักษา ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ กฎหมายว่า ด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ กฎหมาย ว่า ด้วยการอุดมศึกษา กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น 2. เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ ศูนย์การแพทย์ฯ หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น (มาตรา 24 (5)) 3. เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการกิจ เพื่อประโยชน์สาธารณะของศูนย์การแพทย์ฯ หรือปฏิบัติ หน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่ศูนย์การแพทย์ฯ (มาตรา 24 (4)) 4. เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูล ส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำ ขอร้องของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทำสัญญานั้น (มาตรา 24 (3)) <p>กรณีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เป็นการจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์เกี่ยวกับเวชศาสตร์ป้องกัน หรืออาชีวเวชศาสตร์ การประเมินความสามารถในการทำงานของลูกจ้าง การ วินิจฉัยโรคทาง การแพทย์ การให้บริการด้านสุขภาพหรือด้าน สังคม การรักษาทางการแพทย์ การจัดการด้าน สุขภาพ หรือ ระบบและการให้บริการด้านสังคมสงเคราะห์ (มาตรา 26 (5) (ก)) เช่น กฎหมายว่า ด้วยสถานพยาบาล กฎหมายว่าด้วย สุขภาพแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยการแพทย์ฉุกเฉิน กฎหมาย ว่าด้วยระบบสุขภาพปฐมภูมิ กฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยความ ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กฎหมายว่าด้วย วิชาชีพต่าง ๆ ด้านสุขภาพ กฎหมายว่าด้วย

วัตถุประสงค์	ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล	ฐานทางกฎหมายที่ใช้ (อ้างอิงบทบัญญัติตามมาตราที่เกี่ยวข้องแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562)
<p>12. การวิเคราะห์ ติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบ พิสูจน์ บริหารจัดการความเสี่ยง ควบคุมและประกันคุณภาพ พัฒนาคุณภาพ ตรวจสอบ/ ประเมินและรับรองสมรรถนะ หรือการปฏิบัติงานของบุคคล ตรวจสอบ/ประเมินและ รับรองคุณภาพหรือมาตรฐาน วางแผน แก้ไขปัญหา ปรับปรุง พัฒนา บริหาร จัดการ หรือกำกับดูแลการ ให้บริการและการดำเนินงาน ของศูนย์การแพทย์ฯ (ต่อ)</p>		<p>การประกอบโรคศิลปะ กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น</p> <p>2. เป็นการจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์เกี่ยวกับการคุ้มครอง แรงงาน การประกันสังคม หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สวัสดิการเกี่ยวกับการ รักษาพยาบาลของ ผู้มีสิทธิตามกฎหมาย การคุ้มครอง ผู้ประสบภัยจากรถ หรือการคุ้มครองทางสังคม (มาตรา 26 (5)(ค))</p> <p>3. เป็นการจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ ด้านการสาธารณสุข (มาตรา 26 (5) (ข))</p> <p>4. เป็นการจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ ที่สำคัญ (มาตรา 26 (5) (จ))</p> <p>5. เป็นการจำเป็นเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิ เรียกร้องตามกฎหมาย หรือ การยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย (มาตรา 26 (4))</p> <p>6. เป็นการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล กับผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพหรือผู้มีหน้าที่ รักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไว้เป็นความลับตามกฎหมาย (มาตรา 26 (5) (ก))</p> <p>หมายเหตุ : กรณีที่เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจาก แหล่งอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง ถือเป็นการ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความ ยินยอม ตาม มาตรา 25 วรรคหนึ่ง (2)</p>
<p>13. เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการ ร้องเรียน การร้องทุกข์ การ ประเมินความพึงพอใจ การ แสดงความคิดเห็น หรือ การใช้ สิทธิของผู้รับบริการ</p>	<p>ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป</p> <ul style="list-style-type: none"> - ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลทางทะเบียน ของ ผู้รับบริการ - ข้อมูลการติดต่อของผู้รับบริการ - ข้อมูลเกี่ยวกับการร้องเรียน การร้องทุกข์ การประเมินความพึงพอใจ การ แสดง ความคิดเห็น หรือการใช้สิทธิ ของผู้รับบริการ - ข้อมูลเกี่ยวกับแพทย์ พยาบาล นักศึกษา และบุคลากรของศูนย์ การแพทย์ฯ หรือผู้ที่ได้รับ มอบหมาย หรือว่าจ้างจากศูนย์การแพทย์ฯ ที่ เกี่ยวข้องกับการให้บริการแก่ ผู้รับบริการ 	<p>กรณีข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป</p> <p>1. เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูล ส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อใช้ใน การดำเนินการตามคำ ขอบของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทำสัญญานั้น (มาตรา 24 (3))</p> <p>2. เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของศูนย์การแพทย์ฯ (มาตรา 24 (6)) เช่น กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล กฎหมายว่าด้วย สุขภาพแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วย การประกันสังคม กฎหมายว่าด้วยสวัสดิการ เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของข้าราชการและผู้มีสิทธิ ตาม กฎหมาย กฎหมายว่าด้วยการแพทย์ฉุกเฉิน กฎหมายว่าด้วย สุขภาพจิต กฎหมายว่าด้วย วิชาชีพต่าง ๆ ด้านสุขภาพ กฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ กฎหมายว่าด้วยการ</p>

วัตถุประสงค์	ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล	ฐานทางกฎหมายที่ใช้ (อ้างอิงบทบัญญัติตามมาตราที่เกี่ยวข้องแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562)
<p>13.เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการร้องเรียน การร้องทุกข์ การประเมินความพึงพอใจ การแสดงความคิดเห็น หรือ การใช้สิทธิของผู้รับบริการ (ต่อ)</p>	<p>- ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน</p> <p>- ข้อมูลสุขภาพของผู้รับบริการ</p> <p>ตลอดจน ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนอื่น ที่จำเป็น</p>	<p>คุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ เป็นต้น</p> <p>3. เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของศูนย์การแพทย์ฯ หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น (มาตรา 24 (5))</p> <p>4. ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (กรณีที่ไม่เข้าข้อยกเว้นตามมาตรา 24 (1) -(6))</p> <p>กรณีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน</p> <p>1. เป็นการจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับเวชศาสตร์ป้องกัน หรืออาชีวเวชศาสตร์ การประเมินความสามารถในการทำงานของลูกจ้าง การวินิจฉัยโรคทาง การแพทย์ การให้บริการด้านสุขภาพหรือด้านสังคม การรักษาทางการแพทย์ การจัดการด้าน สุขภาพ หรือระบบและการให้บริการด้านสังคมสงเคราะห์ (มาตรา 26 (5) (ก)) เช่น กฎหมายว่า ด้วยสถานพยาบาล กฎหมายว่าด้วยสุขภาพแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม กฎหมายว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของ ข้าราชการและผู้มีสิทธิตามกฎหมาย กฎหมายว่าด้วยการแพทย์ฉุกเฉิน กฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพต่าง ๆ ด้านสุขภาพ กฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ กฎหมายว่า ด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ เป็นต้น</p> <p>2. เป็นการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพหรือผู้มีหน้าที่ รักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไว้เป็นความลับตามกฎหมาย (มาตรา 26 (5) (ก))</p> <p>3. เป็นการจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการคุ้มครอง แรงงาน การประกันสังคม หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของ ผู้มีสิทธิตามกฎหมาย การคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ หรือการคุ้มครองทางสังคม (มาตรา 26 (5)(ค))</p> <p>4. เป็นการจำเป็นเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิ เรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย (มาตรา 26 (4))</p> <p>5. ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (กรณีที่ไม่เข้าข้อยกเว้นตามมาตรา 26 (1) - (5))</p>

วัตถุประสงค์	ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล	ฐานทางกฎหมายที่ใช้ (อ้างอิงบทบัญญัติตามมาตราที่เกี่ยวข้องแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562)
<p>14. เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิง เพื่อการประชาสัมพันธ์ หรือเพื่อการตรวจสอบหรือเป็นพยานหลักฐานในกรณีจำเป็น</p>	<p>ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป - ข้อมูลทั่วไป รวมถึงภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว และหรือเสียง ที่เก็บรวบรวมจากการรับบริการหรือปรากฏตัว ในพื้นที่ของศูนย์การแพทย์ฯ (เช่น จากกล้องวงจร ปิด) และการเข้าร่วมกิจกรรม การประชุม หรือการจัดงาน ซึ่งอาจมีการถ่ายทอด หรือบันทึกภาพ และหรือเสียง รวมถึง ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากการตอบคำถาม/ ให้ข้อมูล/ให้สัมภาษณ์/แสดงความคิดเห็น การตอบแบบสอบถาม/แบบประเมิน/ แบบทดสอบ และการสังเกต ในการรับ บริการหรือปรากฏตัวในพื้นที่ของคณะฯ และการเข้าร่วมกิจกรรม การประชุม หรือการจัดงานดังกล่าว</p> <p>- ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน - ข้อมูลสุขภาพของผู้รับบริการ ตลอดจนข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนอื่น ที่จำเป็น</p>	<p>กรณีข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ ศูนย์การแพทย์ฯ หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น (มาตรา 24 (5)) 2. เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจ เพื่อประโยชน์สาธารณะของศูนย์การแพทย์ฯ หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่ศูนย์การแพทย์ฯ (มาตรา 24 (4)) 3. เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อใช้ใน การดำเนินการตามคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทำสัญญานั้น (มาตรา 24 (3)) เช่น กรณีการเข้าร่วมกิจกรรม การประชุม หรือการจัดงาน ที่มีการรับสมัครหรือลงทะเบียน และมี ความจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการใน กิจกรรม การประชุม หรือการจัดงานดังกล่าว 4. เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการจัดทำเอกสาร ประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุ ประโยชน์สาธารณะ หรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติ (มาตรา 24 (1)) 5. ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (กรณีที่ไม่เข้าข้อยกเว้นตามมาตรา 24 (1) -(6)) <p>กรณีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เป็นการจำเป็นเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิ เรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย (มาตรา 26 (4)) 2. เป็นการจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์เกี่ยวกับเวชศาสตร์ป้องกัน หรืออาชีวเวชศาสตร์ การประเมินความสามารถในการทำงานของลูกจ้าง การ วินิจฉัยโรคทาง การแพทย์ การให้บริการด้านสุขภาพหรือด้าน สังคม การรักษาทางการแพทย์ การจัดการด้าน สุขภาพ หรือระบบและการให้บริการด้านสังคมสงเคราะห์ (มาตรา 26 (5) (ก)) [เฉพาะกรณีที่ เกี่ยวข้อง เช่น การเข้าร่วมกิจกรรม การประชุม หรือการจัดงาน ที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของการ ให้บริการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาล และมีความจำเป็นต้องเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นส่วนหนึ่งของ กระบวนการในกิจกรรม การประชุม หรือการจัดงานดังกล่าว] 3. เป็นการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล กับผู้ประกอบการวิชาชีพทางการแพทย์ สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพหรือผู้มีหน้าที่ รักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไว้เป็นความลับตามกฎหมาย (มาตรา 26 (5) (ก)) [เฉพาะกรณีที่ เกี่ยวข้อง เช่น การเข้าร่วม

วัตถุประสงค์	ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล	ฐานทางกฎหมายที่ใช้ (อ้างอิงบทบัญญัติตามมาตราที่เกี่ยวข้องแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562)
14. เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิง เพื่อการประชาสัมพันธ์ หรือเพื่อการตรวจสอบหรือเป็นพยานหลักฐานในกรณีจำเป็น (ต่อ)		<p>กิจกรรม การประชุม หรือการจัดงาน ที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของการ ให้บริการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาล และมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการในกิจกรรม การประชุม หรือการจัดงานดังกล่าว]</p> <p>4. เป็นการจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทาง วิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ หรือประโยชน์สาธารณะอื่น (มาตรา 26 (5) (ง))</p> <p>5. ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (กรณีที่ไม่เข้าข้อยกเว้นตามมาตรา 26 (1) - (5))</p> <p>หมายเหตุ : กรณีที่เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง ถือเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอม ตาม มาตรา 25 วรรคหนึ่ง (2)</p>
15. เพื่อการเรียนการสอนของนักศึกษาหรือผู้เข้ารับการศึกษา	<p>ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป</p> <ul style="list-style-type: none"> - ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลทางทะเบียนของ ผู้รับบริการ - ข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญต่อคุณภาพและความปลอดภัยในการให้บริการดูแลสุขภาพ เช่น ส่วนสูง น้ำหนัก ประวัติการ แพ้ยา/อาหาร/สารเคมี/สารที่บ่งชี้ หมู เลือด เป็นต้น - ข้อมูลเกี่ยวกับแพทย์ พยาบาล นักศึกษา และบุคลากรของคณะฯ หรือผู้ที่ได้รับ มอบหมายหรือว่าจ้างจากศูนย์การแพทย์ฯ ที่เกี่ยวข้องกับ การให้บริการแก่ผู้รับบริการ <p>ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ข้อมูลสุขภาพของผู้รับบริการ ทั้งที่เป็นข้อมูลในรูปแบบตัวอักษร ตัวเลข กราฟ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง หรือรูปแบบอื่นใดก็ตาม - ข้อมูลเกี่ยวกับความพิการ เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลพันธุกรรม และ 	<p>กรณีข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทำสัญญานั้น (มาตรา 24 (3)) [กรณี นักศึกษาหรือผู้เข้ารับการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของคณะผู้ให้บริการดูแลสุขภาพและ รักษาพยาบาลของศูนย์การแพทย์ฯ แก่ผู้รับบริการ และมีหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของศูนย์การแพทย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง] 2. เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของศูนย์การแพทย์ฯ (มาตรา 24 (6)) เช่น กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล [กรณีการทำหน้าที่ของนักศึกษาหรือผู้เข้ารับการศึกษาเป็นการทำหน้าที่ที่ตามมาตราด้วย เช่น การบันทึกข้อมูลในเวชระเบียน เป็นต้น] 3. เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของศูนย์การแพทย์ฯ หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่ศูนย์การแพทย์ฯ (มาตรา 24 (4)) 4. เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ ศูนย์การแพทย์ฯ หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น (มาตรา 24 (5)) 5. ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (กรณีที่ไม่เข้าข้อยกเว้นตามมาตรา 24 (1) - (6)) เช่น การเปิดเผยข้อมูลสุขภาพของผู้รับบริการที่จำเป็นต้องระบุตัวบุคคลได้เพื่อการเรียนการสอน ของนักศึกษาหรือผู้เข้ารับการศึกษา

วัตถุประสงค์	ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล	ฐานทางกฎหมายที่ใช้ (อ้างอิงบทบัญญัติตามมาตราที่เกี่ยวข้องแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562)
15. เพื่อการเรียนการสอนของนักศึกษาหรือผู้เข้ารับการฝึกอบรม (ต่อ)	ข้อมูลชีวภาพ / ข้อมูลชีวมาตร / ข้อมูลชีวมิติ (biometric data) ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ - ข้อมูลเกี่ยวกับคดีหรือการกระทำ ความผิด ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการดูแลสุขภาพ และรักษาพยาบาล (ถ้ามี)	<p>ห้องเรียน ที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการดูแล สุขภาพ และรักษาพยาบาลของศูนย์การแพทย์ฯ)</p> <p>กรณีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เป็นการจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับเวชศาสตร์ป้องกัน หรืออาชีวเวชศาสตร์ การประเมินความสามารถในการทำงานของลูกจ้าง การวินิจฉัยโรคทาง การแพทย์ การให้บริการด้านสุขภาพหรือด้านสังคม การรักษาทางการแพทย์ การจัดการด้าน สุขภาพ หรือระบบและการให้บริการด้านสังคมสงเคราะห์ (มาตรา 26 (5) (ก)) เช่น กฎหมายว่า ด้วยสถานพยาบาล กฎหมายว่าด้วยสุขภาพแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยการแพทย์ฉุกเฉิน กฎหมายว่าด้วยระบบสุขภาพปฐมภูมิ กฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กฎหมายว่าด้วย วิชาชีพต่าง ๆ ด้านสุขภาพ กฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น 2. เป็นการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพหรือผู้มีหน้าที่ รักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไว้เป็นความลับตามกฎหมาย (มาตรา 26 (5) (ก)) 3. เป็นการจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการคุ้มครอง แรงงาน การประกันสังคม หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของ ผู้มีสิทธิตามกฎหมาย การคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ หรือการคุ้มครองทางสังคม (มาตรา 26 (5)(ค)) 4. เป็นการจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ ด้านการสาธารณสุข (มาตรา 26 (5) (ข)) 5. เป็นการจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ ที่สำคัญ (มาตรา 26 (5) (จ)) 6. ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (กรณีที่ไม่เข้าข้อยกเว้นตามมาตรา 26 (1) - (5) เช่น การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างศูนย์การแพทย์ฯ กับ สถานพยาบาลอื่นที่ไม่ใช่กรณีที่เป็นกรปฏิบัติตามกฎหมาย เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตาม สัญญา

วัตถุประสงค์	ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล	ฐานทางกฎหมายที่ใช้ (อ้างอิงบทบัญญัติตามมาตราที่เกี่ยวข้องแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562)
15. เพื่อการเรียนการสอนของนักศึกษาหรือผู้เข้ารับการฝึกอบรม (ต่อ)		<p>ซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญา หรือเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล)</p> <p>หมายเหตุ :</p> <p>1. ในการให้บริการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลของศูนย์การแพทย์ฯ อาจมีนักศึกษาแพทย์ นักศึกษา พยาบาล และนักศึกษาหรือผู้เข้ารับการฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติ หรือศึกษาดูงานในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่เป็นนักศึกษาของศูนย์การแพทย์ฯ หรือของหน่วยงานอื่น เข้าร่วมในกระบวนการเรียน การสอน ฝึกปฏิบัติ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน สังเกตการณ์ หรือให้บริการดูแลสุขภาพและ รักษาพยาบาล รวมถึงอาจมีบุคลากรที่เป็นอาสาสมัครเข้าร่วมในการให้บริการ ซึ่งศูนย์การแพทย์ฯ ถือว่า บุคคลดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของคณะผู้ให้บริการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลของศูนย์การแพทย์ฯ แก่ ผู้รับบริการ และมีหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของศูนย์การแพทย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>2. ศูนย์การแพทย์ฯ อาจมีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการผ่านระบบ สารสนเทศหรือแอปพลิเคชัน เพื่อการติดต่อสื่อสาร ปรีกษา ส่งต่อ ประสานงาน แก้ไขปัญหา หรือ บริหารจัดการระหว่างผู้ปฏิบัติงานตลอดจนนักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งศูนย์การแพทย์ฯ จะมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในเรื่องความเป็นส่วนตัวและการรักษาความ มั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล</p>

ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลแก่ผู้รับบริการไว้ให้อยู่ในสภาพที่ตรวจสอบได้ไม่น้อยกว่า 10 ปีนับแต่วันที่จัดทำ ทั้งนี้ทุก ๆ ปี ศูนย์การแพทย์ฯ มีการทำลายเวชระเบียนของผู้ป่วยที่ขาดการติดต่อกับศูนย์การแพทย์มหิตลบำรุงรักษัเป็นระยะเวลาหนึ่ง เช่น 3 ปี (รายละเอียดเป็นไปตามประกาศของศูนย์การแพทย์ฯ ในแต่ละปี) แต่ก่อนการทำลายเวชระเบียน ศูนย์การแพทย์ฯ จะยังคงเก็บรวบรวมข้อมูลในเวชระเบียนไว้ในรูปแบบที่สามารถอ้างอิง ได้ในภายหลัง นอกจากนี้ ศูนย์การแพทย์ฯ มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้นไว้เพื่อเป็นพยานหลักฐานทาง กฎหมายตลอดระยะเวลาตามอายุความของคดีที่อาจเกี่ยวข้องที่มีอายุความสูงสุด รวมถึงจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูล ส่วนบุคคล โดยเฉพาะข้อมูลสุขภาพและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของผู้รับบริการไว้ตลอดเวลาที่ผู้รับบริการเป็นผู้ป่วยของศูนย์การแพทย์ฯ และอาจเก็บไว้ตลอดเวลาที่ผู้รับบริการยังมีชีวิตอยู่ (life-long) เพื่อประโยชน์ในการให้บริการดูแล สุขภาพและรักษาพยาบาลที่ได้มาตรฐาน เนื่องจากประวัติสถานะทางสุขภาพและปัญหาสุขภาพ ตลอดจนถึงปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอาจมีผลต่อสถานะทางสุขภาพหรือปัญหาสุขภาพของผู้นั้นในอีกหลายสิบปีต่อมาได้ ข้อมูลดังกล่าวจึงมี ความสำคัญและจำเป็นสำหรับการประเมินสถานะทางสุขภาพในภาพรวมของผู้ป่วย การค้นหาปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ การ สร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสุขภาพ การให้บริการดูแลสุขภาพ การจัดการด้านสุขภาพ และการให้บริการสังคมสงเคราะห์ของผู้ป่วยตลอดช่วงชีวิต เพื่อให้การให้บริการดูแลสุขภาพและ รักษาพยาบาล เป็นไปอย่างได้มาตรฐานที่ดีที่สุด

ดังนั้น ศูนย์การแพทย์ฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลทั้งที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลประวัติ การให้บริการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาล และข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนที่เกี่ยวข้องของผู้รับบริการไว้ตลอดเวลาที่ผู้รับบริการยังมีชีวิตอยู่ หรืออย่างน้อยตลอดระยะเวลาตามอายุความของคดีที่อาจเกี่ยวข้องที่มีอายุความสูงสุด ทั้งนี้ ระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวสอดคล้องกับมาตรา 33 วรรคสอง โดยศูนย์การแพทย์ฯ จะจัดให้มี มาตรการรักษาความลับและความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม

ในกรณีที่ผู้รับบริการถึงแก่กรรม ศูนย์การแพทย์ฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวไว้อ้างอิงต่อไป เพื่อเป็นพยานหลักฐานทาง กฎหมาย รวมถึงเพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัยและประโยชน์สาธารณะอื่น โดยจะจัดให้มีมาตรการรักษาความลับและ ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายว่าด้วยสุขภาพ แห่งชาติ ทั้งนี้ กรณีดังกล่าวไม่อยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

สำหรับข้อมูลทางการเงิน เช่น ข้อมูลประวัติค่าบริการหรือค่าใช้จ่าย ข้อมูลธุรกรรมทางการเงินในการตรวจสอบสิทธิและการชำระค่าบริการหรือค่าใช้จ่าย ข้อมูลการให้บริการสังคมสงเคราะห์ที่เกี่ยวกับค่าบริการหรือค่าใช้จ่าย ศูนย์การแพทย์ฯ จะเก็บรวบรวมไว้เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 10 ปี ตามมาตรฐานการเก็บรักษาข้อมูลทางการเงินที่เป็นที่ยอมรับ แต่ในกรณี ที่ข้อมูลดังกล่าวเกี่ยวข้องโดยตรงกับข้อมูลประวัติการให้บริการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลหรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่นที่ ศูนย์การแพทย์ฯ จะเก็บรวบรวมไว้ตลอดเวลาที่ผู้รับบริการยังมีชีวิตอยู่ หรือตลอดระยะเวลาตามอายุความของคดีที่มีอายุความ สูงสุด ศูนย์การแพทย์ฯ อาจเก็บรวบรวมไว้ตามระยะเวลาที่แจ้งดังกล่าว

ในส่วนของข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่ศูนย์การแพทย์ฯ เก็บรวบรวมจากการเข้าถึงและการใช้งานระบบสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ แอปพลิเคชัน และเว็บไซต์ ที่ศูนย์การแพทย์ฯ ให้บริการแก่ผู้รับบริการ กฎหมายว่าด้วยการกระทำ ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กำหนดให้ผู้ให้บริการต้องเก็บรักษาไว้ ไม่น้อยกว่า 90 วันนับแต่วันที่ข้อมูลนั้นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ แต่ในกรณีจำเป็น พนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งให้ผู้ให้บริการ ผู้ใดเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้เกิน 90 วันแต่ไม่เกิน 2 ปีเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายและเฉพาะคราวก็ได้ ดังนั้น ศูนย์การแพทย์ฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ดังกล่าวไว้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี เว้นแต่กรณีที่ศูนย์การแพทย์ฯ อาจ ต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อการตรวจสอบ พิสูจน์ บริหารจัดการความเสี่ยง วางแผน แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับภัยคุกคามทาง ไซเบอร์หรือความเสี่ยงของระบบสารสนเทศ หรือใช้เป็นพยานหลักฐาน

ศูนย์การแพทย์ฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวไว้เป็น ระยะเวลาเท่าที่จำเป็นแต่ไม่เกินระยะเวลาตามอายุความของคดีที่อาจเกี่ยวข้องที่มีอายุความสูงสุด

สำหรับข้อมูล ตลอดจนภาพและหรือเสียง ที่เก็บรวบรวมจากการรับบริการหรือปรากฏตัวในพื้นที่ของศูนย์การแพทย์ฯ (เช่น จากกล้องวงจรปิด) ศูนย์การแพทย์ฯ จะเก็บรวบรวมไว้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือนนับจากวันที่เก็บรวบรวม เว้นแต่กรณีพิเศษๆ อาจต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อการตรวจสอบ พิสูจน์ บริหารจัดการความเสี่ยง วางแผน แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด การป้องกันเหตุที่ไม่พึงประสงค์ หรือใช้เป็นพยานหลักฐาน คณะฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวไว้เป็น ระยะเวลาเท่าที่จำเป็นแต่ไม่เกินระยะเวลาตามอายุความของคดีที่อาจเกี่ยวข้องที่มีอายุความสูงสุด

ส่วนข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากการเข้าร่วมกิจกรรม การประชุม หรือการจัดงาน ศูนย์การแพทย์ฯ จะเก็บรวบรวมไว้เพื่อเป็น ข้อมูลอ้างอิง เพื่อการประชาสัมพันธ์ หรือเพื่อการตรวจสอบหรือเป็นพยานหลักฐานในกรณีจำเป็น เป็นระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี (เนื่องจากบางกรณีอาจมีการใช้งบประมาณในการจัดกิจกรรม การประชุม หรือการจัดงาน จึงอาจต้องเก็บไว้อ้างอิง ตามมาตรฐานการเก็บรักษาข้อมูลทางการเงินที่เป็นที่ยอมรับ) เว้นแต่กรณีพิเศษๆ อาจต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อการ ตรวจสอบ พิสูจน์ บริหารจัดการความเสี่ยง วางแผน แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด การป้องกันเหตุที่ไม่พึง ประสงค์ หรือใช้เป็นพยานหลักฐาน ศูนย์การแพทย์ฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นแต่ไม่เกิน ระยะเวลาตามอายุความของคดีที่อาจเกี่ยวข้องที่มีอายุความสูงสุด หรือกรณีที่มีข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวมีคุณค่าทาง ประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุ หรือเป็นกรณีที่ควรเก็บรวบรวมไว้เป็นเวลานานเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเป็นกรณีที่ไม่มีความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ศูนย์การแพทย์ฯ อาจเก็บรวบรวมไว้ตลอดไป

ประเภทของบุคคลหรือหน่วยงานซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมอาจจะถูกเปิดเผย

ศูนย์การแพทย์ฯ อาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมข้างต้นให้กับบุคคลหรือหน่วยงานอื่น ดังเช่น ตัวอย่างต่อไปนี้

- สถานพยาบาลอื่นทั้งของรัฐและเอกชน รวมถึงผู้ประกอบการวิชาชีพด้านสุขภาพหรือบุคคลอื่น ที่เกี่ยวข้องกับการ ดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลแก่ผู้รับบริการ หรือเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล และมีความจำเป็นต้องได้รับการเปิดเผยข้อมูลเพื่อการดำเนินการดังกล่าว

- บุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน บุคคลในครอบครัว คู่สมรสหรือผู้มีความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ ญาติ เพื่อน/คนรู้จัก ผู้นำส่ง หรือผู้อื่นที่ให้ข้อมูลในการรับบริการของผู้รับบริการ รวมถึงผู้ที่มาเยี่ยมผู้รับบริการที่เข้ารับการรักษาตัวใน โรงพยาบาลเท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ของผู้รับบริการ หรือกรณีที่ได้รับคามยินยอมจากผู้รับบริการ

- ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน ผู้ให้บริการบัตรเครดิต หรือผู้ประกอบการธุรกิจทางการเงินอื่นที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลของคณะฯ โดยตรง เช่น การชำระค่าบริการและค่าใช้จ่ายในการให้บริการของ ศูนย์การแพทย์ฯ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน ผู้ให้บริการบัตรเครดิต หรือผู้ประกอบการ ธุรกิจการเงิน เป็นต้น

- ผู้ให้บริการขนส่งสินค้า พัสดุ ไปรษณีย์ สิ่งของ หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลของศูนย์การแพทย์ฯ เช่น การส่งยาหรือเวชภัณฑ์ทางไปรษณีย์หรือผ่านผู้ให้บริการขนส่ง

- หน่วยงานด้านสิทธิหรือสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล เช่น สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานประกันสังคม กรมบัญชีกลาง หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหน่วยงานที่ทำหน้าที่ประมวลผล ข้อมูลเพื่อการเรียกเก็บและเบิกจ่ายค่าบริการพยาบาล (health data clearing house) เช่น สำนักสารสนเทศบริการ สุขภาพ (สทส.) เป็นต้น ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและยืนยันสิทธิหรือสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล และการเรียกเก็บหรือเบิกจ่ายค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ หรือกรณีอื่นที่เปิดเผยได้ตามกฎหมาย

- บริษัทประกันภัย ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลตามกรมธรรม์ประกันสุขภาพ/ ประกันชีวิต/ประกันวินาศภัยที่ทำกับบริษัทประกันภัย รวมถึงขอบเขตความคุ้มครองและเงื่อนไขการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่เกี่ยวข้อง และการเรียกเก็บหรือเบิกจ่ายค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ หรือกรณีอื่น ที่เปิดเผยได้ตามกฎหมาย

- หน่วยงานที่ศูนย์การแพทย์ฯ จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ ติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบ พิสูจน์ บริหาร จัดการความเสี่ยง ควบคุมและประกันคุณภาพ พัฒนาคุณภาพ ตรวจสอบ/ประเมินและรับรองสมรรถนะหรือการ ปฏิบัติงาน ของบุคคล ตรวจสอบ/ประเมินและรับรองคุณภาพหรือมาตรฐาน วางแผน แก้ไขปัญหา ปรับปรุง พัฒนา หรือ บริหารจัดการการ ให้บริการและการดำเนินงานของศูนย์การแพทย์ฯ เช่น สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.), สถาบันรับรอง คุณภาพ สถานพยาบาล (องค์การมหาชน), แพทยสภาและสภาวิชาชีพต่าง ๆ ด้านสุขภาพ, ราชวิทยาลัยและสมาคมที่เกี่ยวข้อง, กรม สนับสนุนบริการสุขภาพ, ผู้สอบบัญชีภายนอก, สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ, สถาบันรับรองมาตรฐาน การศึกษาแพทยศาสตร์ (สมพ.) ภายใต้กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.), Joint Commission International (JCI) และหน่วยงานตรวจ ประเมินและรับรองมาตรฐานของ International Organization for Standardization (ISO) เป็นต้น

- หน่วยงานที่มีหน้าที่และอำนาจกำกับดูแลการให้บริการและการดำเนินงานของศูนย์การแพทย์ฯ หรือการดำเนินการ กิจ เพื่อประโยชน์สาธารณะ เช่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม, สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, กรุงเทพมหานคร (กรณี โรงพยาบาลรามาธิบดี), จังหวัดสมุทรปราการ (กรณีโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤเบดินทร์), กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, กรมควบคุมโรค, กรมสุขภาพจิต, กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, กรมวิทยาศาสตร์บริการ, กรมการแพทย์, สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.), สำนักงาน คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, แพทยสภาและสภาวิชาชีพต่าง ๆ ด้าน สุขภาพ, ราชวิทยาลัยและสมาคมที่เกี่ยวข้อง, สำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ, กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, กรมกิจการ เด็กและเยาวชน, กรมกิจการผู้สูงอายุ, กรมกิจการสตรีและสถาบัน ครอบครัว, กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน พิการ เป็นต้น

- หน่วยงานอื่นที่มีหน้าที่และอำนาจตามกฎหมายในการร้องขอหรือสั่งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือให้ความเห็น มาให้ ถ้อยคำหรือส่งวัตถุ เอกสาร หลักฐาน หรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเข้าไปในสถานที่เพื่อตรวจสอบและรวบรวม ข้อเท็จจริง ยึดหรืออายัดเอกสารหลักฐาน หรือสิ่งอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด หรือมีหน้าที่และอำนาจตาม กฎหมายในการดำเนินการ อย่างอื่นที่อาจเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้ เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, ศาล, รัฐสภา, สภา ผู้แทนราษฎร, วุฒิสภา, กรมสอบสวนคดี พิเศษ, สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตในภาครัฐ, สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน, สำนักงาน ผู้ตรวจการแผ่นดิน, สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ, สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ, สำนักงาน คณะกรรมการการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยไซเบอร์, สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือหน่วยงานอื่นที่มี พนักงานสอบสวน เจ้าพนักงาน พนักงานฝ่ายปกครอง ตำรวจ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่และอำนาจดังกล่าวตามกฎหมาย เป็นต้น

- หน่วยงานของรัฐ สภาอากาศไทย สถานพยาบาล สถาบันการศึกษา ราชวิทยาลัย และสมาคมที่เกี่ยวข้อง สำหรับการเปิดเผยข้อมูลที่ทำเป็นเพื่อการดำเนินการด้านทะเบียนข้อมูลเฉพาะโรค (disease registry) และการบริจาค อวัยวะ บริจาค เลือด หรือบริจาคร่างกาย

- นักวิจัยและผู้ดำเนินการที่เกี่ยวข้องในโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติหรือรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการ วิจัย ในคนของศูนย์การแพทย์ฯ หรือคณะกรรมการในลักษณะเดียวกันจากสถาบันหรือหน่วยงานอื่นที่เป็นที่ยอมรับ ซึ่งจะต้องปฏิบัติ ตามมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในคนที่เป็นที่ยอมรับ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลให้กับคณะกรรมการดังกล่าวเพื่อการ ตรวจสอบด้าน จริยธรรมการวิจัย

- มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดของศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ รวมถึงส่วน งาน อื่นหรือสถานพยาบาลอื่นในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้ กรณีดังกล่าวถือเป็นการดำเนินการภายในนิติบุคคลเดียวกัน คือ

มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล โดยจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่ จำเป็นและ สอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

- ผู้ให้บริการคลาวด์ ผู้ให้บริการหรือพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ แอปพลิเคชัน และเว็บไซต์ ที่ ศูนย์ การแพทย์ฯ ให้บริการแก่ผู้รับบริการ รวมถึงผู้ให้บริการหรือดำเนินการอย่างอื่นที่ดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของศูนย์การแพทย์ฯ โดยผู้ให้บริการหรือดำเนินการเหล่านี้ถือเป็นผู้ประมวลผลข้อมูล ส่วนบุคคล ภายใต้ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะผู้ควบคุม ข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งศูนย์การแพทย์ฯ จะมีข้อตกลง หรือสัญญาระหว่างกัน เพื่อควบคุมการดำเนินงานตามที่ของผู้ประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ได้รับมอบหมายจากศูนย์ การแพทย์ฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ทั้งนี้ ศูนย์การแพทย์ฯ จะพิจารณาว่าการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าว เป็นกรณีที่มี ความ จำเป็นและสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องหรือไม่ และจะ ดำเนินการ เพื่อป้องกันมิให้บุคคลหรือหน่วยงานนั้นใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ เท่าที่จะสามารถกระทำ ได้

การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

ในบางกรณี ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการอาจมีการส่งหรือโอนไปยังต่างประเทศ โดยศูนย์การแพทย์ฯ จะ ดำเนินการ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการจะมีการส่งหรือโอนไปยังต่างประเทศโดยสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วย การ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีที่ประเทศปลายทางหรือองค์การระหว่างประเทศที่รับข้อมูลส่วนบุคคลมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่เพียงพอ ศูนย์การแพทย์ฯ จะพิจารณาว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือไม่ อย่างไร เช่น เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็น คู่สัญญา หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทำสัญญานั้น เป็นการกระทำตาม สัญญาระหว่างศูนย์ การแพทย์ฯ กับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันหรือระงับอันตราย ต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือบุคคลอื่น หรือเป็นการจำเป็นเพื่อการดำเนินการกิจเพื่อ ประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ ซึ่งได้รับยกเว้นมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอตามมาตรา 28 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือหากไม่เข้าข้อยกเว้นดังกล่าว ศูนย์การแพทย์ฯ จะขอความยินยอม จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยจะแจ้งให้ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ เพียงพอของประเทศปลายทางหรือองค์การระหว่าง ประเทศที่รับข้อมูลส่วนบุคคล

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้รับบริการในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

1. สิทธิในการถอนความยินยอมที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะถอนความยินยอมเสียเมื่อใดก็ได้ ตามมาตรา 19 วรรคห้า แห่ง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ ไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบ เฉพาะสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยโดยใช้ฐานความยินยอม (consent) เป็นฐานตามกฎหมาย แต่ไม่ รวมข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมตามมาตรา 24 มาตรา 26 และ/หรือมาตรา 27 วรรคหนึ่ง
2. สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์การแพทย์ฯ หรือขอให้ เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม ตามมาตรา 30 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Right of Access)

3. สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนจากศูนย์การแพทย์ฯ ได้ ในกรณีที่ศูนย์การแพทย์ฯ ได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งสิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลส่งหรือโอน ข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ และสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ศูนย์การแพทย์ฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูล ส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้ ตามมาตรา 31 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต้องเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หรือเป็นข้อมูล ส่วนบุคคลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมเนื่องจากการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา ซึ่งเจ้าของ ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทำ สัญญานั้นตามมาตรา 24 (3) หรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอื่นที่กำหนดในมาตรา 24 ตามที่คณะกรรมการประกาศ กำหนด ตามมาตรา 31 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Right to Data Portability)

4. สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนเมื่อใดก็ได้ โดยเป็นไปตามมาตรา 32 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Right to Object)

5. สิทธิขอให้ศูนย์การแพทย์ฯ ดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุ ตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ ตามมาตรา 33 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Right to Erasure or Right to Be Forgotten)

6. สิทธิขอให้ศูนย์การแพทย์ฯ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ ตามมาตรา 34 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Right to Restriction of Processing)

7. สิทธิในการร้องขอให้ศูนย์การแพทย์ฯ ดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ตามมาตรา 36 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Right to Rectification)

8. สิทธิร้องเรียนในกรณีที่ศูนย์การแพทย์ฯ รวมทั้งบุคลากร ลูกจ้าง หรือผู้รับจ้างของศูนย์การแพทย์ฯ ผ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว ตาม มาตรา 73 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

มหาวิทยาลัยมหิดล (ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์) เคารพสิทธิของผู้รับบริการในฐานะเจ้าของข้อมูล

ส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้รับบริการหรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนสามารถติดต่องานบริหารศูนย์การแพทย์ มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งตั้งอยู่ที่ 402/1 หมู่ 5 ต.เขาทอง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130

เพื่อแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวข้างต้นได้

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์) อาจปฏิเสธการใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นของ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้หากเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่น

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สถานที่ติดต่อ และวิธีการติดต่อ

มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็น สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550 มีฐานะเป็นหน่วยงานในกำกับ

ของรัฐ ซึ่งไม่เป็นส่วนราชการและไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ มีวัตถุประสงค์ในการสร้าง พัฒนา ประมวล และประยุกต์องค์ความรู้ทั้งมวล และดำเนินการให้มีการเรียนรู้ในองค์ความรู้ดังกล่าว รวมตลอดทั้งเผยแพร่ความรู้ ส่งเสริม ป้องกันและรักษาสุขภาพ อนามัย ทุนโบราณคดี ศิลปะ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และการกีฬา ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมเป็นส่วนรวม โดยเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว มหาวิทยาลัยมหิดลมีภาระหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550 ดังต่อไปนี้

- (1) ทำการวิจัย รวมตลอดทั้งส่งเสริม และสนับสนุนให้ทำการวิจัย เพื่อสร้างหรือพัฒนาองค์ความรู้โดยกระทำ อย่างต่อเนื่อง และนำความรู้ที่ได้นั้นไปใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศและสังคมและก่อให้เกิดประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย
- (2) ผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมุ่งเน้นให้ บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถในวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสำนึกต่อสังคม และมีความใฝ่รู้และ เรียนรู้ด้วยตนเอง
- (3) ส่งเสริม ประยุกต์ และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง
- (4) ให้บริการทางการแพทย์ การพยาบาล การสาธารณสุข และการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ ให้เป็นที่ยอมรับในประเทศ และในระดับนานาชาติ
- (5) ทำการวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
- (6) สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรของสถาบันอื่น เข้าร่วมในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และเข้ารับการ ถ่ายทอดองค์ความรู้
- (7) ร่วมมือกับสถาบันอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อดำเนินการตาม (1) ถึง (6)
- (8) ส่งเสริมและทุนโบราณคดี ศิลปะ วัฒนธรรม รวมทั้งบำรุงรักษาและใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลยั่งยืน

ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ (ซึ่งในประกาศนี้เรียกว่า “ศูนย์การแพทย์ฯ”) เป็นส่วนงานหนึ่งของ มหาวิทยาลัยมหิดล มีหน้าที่ ให้ความรู้หรือคำปรึกษาทางวิชาการด้านการแพทย์ พยาบาล และวิทยาศาสตร์สุขภาพ และให้การดูแลสุขภาพ ทั้งในด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาล และฟื้นฟูสุขภาพ ที่มีคุณภาพ เพื่อ สนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย โดยทำหน้าที่หลักในการให้บริการดูแลสุขภาพ และมีหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดศูนย์การแพทย์ฯ ทำหน้าที่สนับสนุนในการให้บริการดูแลสุขภาพและการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของ ศูนย์การแพทย์ฯ

สถานที่ติดต่อและวิธีการติดต่อของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งตั้งอยู่ที่ 402/1 หมู่ 5 ต.เขาทอง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130 โทรศัพท์ 056-009609